

ข่าวประจำวัน ที่ 5 สิงหาคม 2563

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ประชาไทออนไลน์	มททไทยยังบอกไม่ได้จะให้เลิก อบจ.หรือ อบต. ก่อน แต่ควรชัดเจนในตุลาคมนี้	10
2	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'นิพนธ์' มั่นใจมีเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้ คาดชัดเจนเดือน ต.ค.	11
3	ข่าวสดออนไลน์	การเมือง - มท.2ชี้ภายในต.ค.เลือกตั้งท้องถิ่นชัดเจน	12
4	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'พรเพชร' ยัน ส.ว. ไม่ขวางแก้ รธน. มาตรา 256 ชี้ไม่เห็นด้วย ตั้ง ส.ส.ร.	13
5	เดลินิวส์ออนไลน์	พปชร. ยังไม่ถกปมเสนอแก้ รธน. คาดชัดเจน ก.ย.นี้	14
6	สยามรัฐออนไลน์	"ไพบูลย์" เผย พปชร.ยังไม่ถกปมเสนอแก้ รธน. คาดชัดเจนหลัง "กมธ.วิสามัญฯ" เสนอรายงานต่อสภาฯ ก.ย.นี้	15
7	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	พปชร. ยังไม่คิดขยับแก้รัฐธรรมนูญ	16
8	คมชัดลึกออนไลน์	"เสรีพิศุทธ์" เตือนล่วงหน้า "อย่าคิดโกงคะแนนที่นี่"	17
9	เดลินิวส์ออนไลน์	'จรินทร์' เรียก ส.ส.พชป. คุยปมแก้ รธน. พรุ่งนี้	18
10	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	บิ๊กตูไม่ขวางแก้ รธน. ลั่นทำไปตามขั้นตอนอย่าให้ขุนวายนัก	19
11	Ch3 News ออนไลน์	'บิ๊กตู' ยันหนุนแก้ไข รธน. เตรียมหารือเสนอแบบร่างฉบับ รบ. ผ่านสภา	20
12	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	นายกฯหนุนแก้ รธน. เตรียมขงร่างฉบับรัฐบาลควบคุม	21
13	ไทยรัฐออนไลน์	"บิ๊กตู" หนุนแก้ รธน. จ่อเสนอร่างฉบับรบ.ควบคุม ปิด ลดกระแสหม้อบการเมือง	22
14	ข่าวสดออนไลน์	บิ๊กตู หนุนแก้ รธน. ปิดทำเพื่อลดกระแสหม้อบ นศ. ลั่นอย่าให้ขุนวายนัก	24
15	ผู้จัดการออนไลน์	"ชวน" พร้อมเป็นตัวกลางถก ส.ส.- ส.ว.แก้ รธน.ขออย่าเพิ่งเดารอฟังข้อเสนอ กมธ.	25
16	INN New ออนไลน์	"ชวน" พร้อมเป็นตัวกลาง ส.ว.-ส.ส. หาทางแก้ รธน.	26
17	ไทยรัฐออนไลน์	"ชวน" พร้อมเป็นตัวกลางหารือ ส.ว.-ส.ส. แก้ รธน. ขออย่าเพิ่งด่วนสรุป	27
18	Voice ออนไลน์	'ชวน' พร้อมเป็นตัวกลางเดินหน้าแก้ รธน.	28
19	แนวหน้าออนไลน์	'ชวน' พร้อมเป็นตัวกลางหารือ ส.ว.-ส.ส. หาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ	29
20	ไทยรัฐออนไลน์	ตุ้ยอมหนุนแก้รัฐธรรมนูญ ขงร่างรัฐบาลเข้าประกบ เพื่อไทยขีดเส้น	30
21	มติชนออนไลน์	"คุณหญิงหน่อย" ตั้ง "นักศึกษา" ปราบโงกเลือกตั้งปากน้ำ	34

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
22	Voice ออนไลน์	'สุดารัตน์' ควง 'สลิลทิพย์' หาเสียงโค้งสุดท้าย ขอชาวปากน้ำหนุนสู้ 'เผด็จการ'	36
23	ไทยโพสต์ออนไลน์	'ส.ส.-ส.ว.-ผู้ถูกตัดสิทธิ์'หมดโอกาสคว่ำเก้าอี้'กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี'	38
24	แนวหน้าออนไลน์	ประกาศแล้ว! 'ส.ส.-ส.ว.-ผู้ถูกตัดสิทธิ์'หมดโอกาสนั่งเก้าอี้'กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี'	39
25	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	สมคิดสวนปีกตุ๊กแก รธน.บางมาตราไม่เกิดประโยชน์	40
26	มติชนออนไลน์	เพื่อไทยจ่อยื่นญัตติแก้ รธน.วันนี้ ขึ้นนายกฯหนุนแก้สัญญาถดถอย แต่ควรชัดเจน หนักแน่นกว่านี้	41

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ข่าวสดออนไลน์	FootNote : กลยุทธ์ ลีกล้ำ ดำมืด จาก"เพื่อไทย" จับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นตัวประกัน	42
2	มติชนออนไลน์	หยิ่งเสียงนักวิชาการ ไชทางแก้'รธน.' หลุดกับดักขัดแย้ง	43
3	เดลินิวส์ออนไลน์	ใต้เตียงมธ. แฉลงการณ์ แพนหงส์ถล่มเปลี่ยนชื่อจัดงาน	46
4	แนวหน้าออนไลน์	แก้ รธน. = เครื่องมือวัดใจ	47
5	ไทยโพสต์ออนไลน์	'ประยุทธ์' ขวนแก้รัฐธรรมนูญ	50
6	ข่าวสดออนไลน์	บทบรรณาธิการ - นับหนึ่งแก้รธน.	54
7	ไทยรัฐออนไลน์	อำนาจอธิปไตยของใคร	55
8	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'สะเดาะกัญแจ' ม.256 ปูทางแก้รัฐธรรมนูญ	56
9	ไทยรัฐออนไลน์	จากคนใกล้ชิดใส่ซอง สู่คำพิพากษาใบเหลือง ที่สุดต้องเลือกตั้งซ่อม	58
10	ไทยรัฐออนไลน์	เลือกตั้งซ่อมเมืองปากน้ำ 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง ขบเหลี่ยม จับตาลามสนามท้องถื่น	59
11	ไทยรัฐออนไลน์	เกมเปิดระบายแรงดัน	61
12	มติชนสุดสัปดาห์	E-DUANG : จุذر้อน เลือกตั้ง สมุทราการ ก้าวหน้า ประสานพลังก้าวไกล	63

ฉบับฉบับ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	แฉวงรอบรั้ว	64

กิจกรรมรอบรู้



สร้างความรู้ : อธิพร บุญประคอง ประธาน กต. เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ประชาชน มี นายธีรชัย เทอดเผ่าไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวิทณะ กต. ร่วมด้วย ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ

กิจกรรมรอบรู้

กรรมการการเลือกตั้ง เปิดการอบรมวิทยากรหลักหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ”



วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายรัชชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรหลักหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” โดยมี นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานของรัฐ เข้าร่วม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่



วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 2 และนายปฐมพงศ์ โพธิ์โต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมรอบรู้

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง



วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการซักซ้อม
จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5
แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมรอบรู้

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการโทรศัพท์สายด่วน



วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุม คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1444 ของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 203 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวอ้างอิง

มหาดไทยยังบอกไม่ได้จะให้เลือก อบจ.หรือ อบต. ก่อน แต่ควรชัดเจนในตุลาคมนี้

ประชาไท Submitted on Tue, 2020-08-04 13:33



รมต.มหาดไทยยังบอกไม่ได้ว่าจะให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน เพราะต้องดูความพร้อมของเขตเลือกตั้ง แต่ควรชัดเจนภายในตุลาคม 63 นี้ เพราะมีผลต่อการหาตัวผู้สมัครที่สอดคล้องกับพื้นที่ ทั้งนี้ กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งระดับ อบจ.มาเพียง 19 จังหวัดมาตั้งแต่ 17 มิ.ย.โดยยังไม่ได้ประกาศเพิ่มอีก

4 ส.ค.2563 ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ยังไม่มั่นใจจะจัดให้มีการเลือกตั้งประเภทใดก่อน ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร เทศบาล และเขตการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ เพราะต้องไปดูเรื่องความพร้อมของเขตเลือกตั้ง

ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 นี้ อย่างแน่นอนนั้น มองว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งและการเลือกตั้งประเภทใดก่อนควรชัดเจนภายในเดือนตุลาคมนี้ เพราะมีผลต่อการหาตัวผู้สมัครให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยมีการทยอยประกาศเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ความคืบหน้าก่อนหน้านี้นี้ มติชนออนไลน์รายงานถึงหนังสือที่ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ลงวันที่ 22 ก.ค.2563 เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า

หนังสือดังกล่าวระบุถึงการเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่จะต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558 โดยให้นำข้อเสนอการกำหนดมาตรการที่ใช้ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปางเขต 4 มาพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดด้วย

ทั้งนี้จากการสืบค้นพบว่าขณะนี้(4 ส.ค.2563) ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการประกาศ กกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเฉพาะในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เพียง 19 จังหวัดได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี สกล ราชบุรี ระนอง ยะลา ภูเก็ต พัทลุง พังงา พระนครศรีอยุธยา ปัตตานี ปราจีนบุรี นครปฐม ตรัง ชุมพร ชัยนาท โดยประกาศตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม อิทธิพล บุญประคอง ประธาน กกต. ได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับฐานเศรษฐกิจว่า กกต.ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้วตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.2563 และทยอยส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเสร็จแล้ว 55 จังหวัด เหลือที่รอเสนอ กกต.อีก 22 จังหวัด

อ้างอิง : <https://prachatai.com/journal/2020/08/88894>

'นิพนธ์' มั่นใจมีเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้ คาดชัดเจนเดือน ต.ค.
5 สิงหาคม 2563



"นิพนธ์" มั่นใจมีเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้ สั่งตั้งงบประมาณเสนอเข้า มท. ก่อนชงสภาฯ 15 ส.ค.นี้ คาดชัดเจนเดือน ต.ค.
ย้ำแก้ รธน.ในส่วพระราชบัญญัติต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมพรรค ยัน ปภ.พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรียืนยันจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ ว่า ส่วนตัวยังไม่มั่นใจว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเลือกส่วนของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา อบจ. หรือเทศบาล เพราะยังไม่มีข้อยุติ ต้องดูเรื่องความพร้อมของเขตเลือกตั้งก่อน

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ขณะที่การแบ่งเขตเลือกตั้งภายในเดือน ต.ค.นี้ ต้องชัดเจน เพราะจะมีผลกับการหาตัวผู้สมัครให้สอดคล้องกับพื้นที่ ซึ่งเท่าที่ทราบก็มีการเริ่มประกาศเขตเลือกตั้งไปบ้างแล้ว ส่วนเรื่องการยุบรวมเขตขึ้นอยู่กับประชากรในแต่ละพื้นที่ แต่เบื้องต้นต้องมีการยืนยันผ่านกระบวนการกลั่นกรองและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อน ซึ่งต้องมีการทำประชาสงคมร่วมด้วย

สำหรับเรื่องงบประมาณได้สั่งการท้องถิ่นตั้งงบประมาณและเสนอเข้ามา ภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้ เพราะต้องเสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาในวาระแรก โดยคาดการณ์ว่าในส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม เพราะทุกอย่างต้องชัดเจนในเดือน ต.ค.นี้

ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคประชาธิปัตย์จะยื่นร่างหรือไม่นั้น ต้องรอฟังที่ประชุมพรรค ส่วนจะเสนอในนามรัฐบาลหรือไม่นั้น ต้องไปรับฟังผลการประชุมของกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไร แล้วจะให้ความเห็นในที่ประชุมพร้อมกัน ในพรรคร่วมรัฐบาลจะมีมติเดียวกันหรือไม่นั้น ถ้าเรื่องของรัฐบาลตนเองไม่สามารถพูดได้ แต่ถ้าเรื่องในพรรคต้องรอการประสานงาน ซึ่งคิดว่าผลของ กมธ.เป็นอย่างไร เมื่อตั้งไปแล้วรัฐบาลก็ต้องฟัง แต่การตัดสินใจนั้นอยู่ที่รัฐบาล

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892301>



มท.2ชี้ภายในต.ค.เลือกตั้งท้องถิ่นชัดเจน - เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ยังไม่มั่นใจว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งประเภทใดก่อน ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และรูปแบบพิเศษคือ กทม.กับเมืองพัทยา ฉะนั้น ต้องไปดูเรื่องความพร้อมของเขตเลือกตั้งที่จะต้องมีการประกาศเขตเลือกตั้ง อย่างกทม.ก็ต้องประกาศเขตเลือกตั้ง เพื่อเลือก ส.ก. ต้องไปดูว่ามีความพร้อมแล้วหรือยัง

การที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ระบุว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นในปลายปี 2563 แน่นนอน ดังนั้น เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งและการเลือกตั้งประเภทใดก่อนจึงควรชัดเจนภายในเดือน ต.ค.นี้ เพราะมีผลต่อการหาตัวผู้สมัครให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยขณะนี้มีการทยอยประกาศ เขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ส่วนเรื่องงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังท้องถิ่นให้ตั้งงบประมาณ ในส่วนที่มีการตั้งแล้ว และอาจมีการโอนไปใช้ส่วนอื่นนั้นจะมีการตั้งใหม่ เพราะการตั้งงบประมาณท้องถิ่นจะทำภายในวันที่ 15 ส.ค. ดังนั้น ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเสนอต่อสภาในวาระแรก และต้องเสร็จภายใน 60 วัน โดยในร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินการแล้ว

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4647029

'พรเพชร' ยืนยัน ส.ว. ไม่ขวางแก้ รธน. มาตรา 256 ซ้ำไม่เห็นด้วย ตั้ง ส.ส.ร.
4 สิงหาคม 2563 60



"พรเพชร" ยืนยัน ส.ว.ไม่ขวางแก้ รธน. ม. 256 แต่ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง ส.ส.ร. เพราะไม่รู้ว่าจะแก้ประเด็นอะไรบ้าง

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และหลายพรรคการเมืองที่เห็นควรแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้หลายช่องทาง ซึ่งตนไม่สามารถประเมินกระแสของ ส.ว.ส่วนใหญ่ได้ว่าคิดอย่างไร แต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วย หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมา เพราะไม่สามารถคาดการณ์ประเด็นและรูปแบบที่ ส.ส.ร.จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ และที่ผ่านมาเคยมีการตั้ง ส.ส.ร.หลายครั้ง แต่รัฐธรรมนูญก็อยู่เพียงไม่กี่ปี

นายพรเพชร กล่าวด้วยว่า ขอยืนยันว่า ส.ว.ไม่ได้ขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และโดยส่วนตัวเห็นว่า มีประเด็นที่ควรแก้ไข เช่น บัตรเลือกตั้งใบเดียว มติคณะกรรมการสรรหา ส่วนเรื่อง ส.ว.ควรมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ค่อยว่ากันอีกที

“อย่าพูดว่า ส.ว.ขัดขวางการแก้ไขกฎหมาย เพราะ ส.ว.ยินดีแก้ไข แต่ถ้าจะล้มมาตรา 256 เพื่อตั้ง ส.ส.ร. ก็ขอให้ไปหาทางอื่น ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้ตั้ง ส.ส.ร.” นายพรเพชร กล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892158>

เดลินิวส์

พปชร. ยังไม่ถกปมเสนอแก้ รธน. คาดชัดเจน ก.ย.นี้

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 16.23 น..



“ไพบูลย์”เผย พปชร.ยังไม่ถกปมเสนอแก้ รธน. คาดชัดเจนหลัง “กมธ.วิสามัญฯ”เสนอรายงานต่อสภาฯ ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิตติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนรัฐ(พปชร.) กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60 ว่า ในส่วนของพรรคพลังประชาชนรัฐยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อีกทั้งในขณะนี้ภายในพรรคก็ยังไม่มีการหารือกัน เพราะเราจะต้องรอให้ทางคณะกรรมการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้นำเสนอรายงานของกมธ.วิสามัญฯต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเดือน ก.ย.นี้ก่อน ซึ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งตรงนั้นจะมีความชัดเจน

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/788198>

“ไพบูลย์”เผย พปชร.ยังไม่ถกปมเสนอแก้ รธน. คาดชัดเจนหลัง “ กมธ.วิสามัญฯ”เสนอรายงานต่อสภาฯ ก.ย.นี้
สยามรัฐออนไลน์ 4 สิงหาคม 2563 16:42 น.



เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน(พปชร.) กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60 ว่า ในส่วนของพรรคพลังประชาชนยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อีกทั้งในขณะนี้ภายในพรรคก็ยังไม่มีการหารือกัน เพราะเราจะต้องรอให้ทางคณะกรรมการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพิระพันธุ์ สาธิรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้นำเสนอรายงานของกมธ.วิสามัญฯต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเดือน ก.ย.นี้ก่อน ซึ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งตรงนั้นจะมีความชัดเจน

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/174491>

พปชร. ยังไม่คิดขยับแก้รัฐธรรมนูญ
วันที่ 04 ส.ค. 2563 เวลา 17:14 น.



"ไพบูลย์ นิตตะวัน"แจงพปชร.ยังไม่มิตีใดๆออกมาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อ้างต้องรอผลสรุปของกมธ.แก้รธน.ก่อนคาดเดือนก.ย.ชัดเจน

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิตตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60 ว่า ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐยังไม่มิตีใดๆ ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ในขณะที่เดียวกันภายในพรรคก็ยังไม่มีการหารือกัน เพราะจะต้องรอให้ทางคณะกรรมการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้นำเสนอรายงานของกมธ.วิสามัญฯต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเดือน ก.ย.นี้ก่อน ซึ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งตรงนั้นจะมีความชัดเจน

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/629947>



"เสรีพิศุทธ์" เตือนล่วงหน้า "อย่าคิดโกงคะแนนที่นี่"

4 สิงหาคม 2563 - 15:09 น.



"เสรีพิศุทธ์" เตือนล่วงหน้า "อย่าคิดโกงคะแนนที่นี่" เชื้อชาวปากน้ำไม่เลือกคนโกง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวในช่วงลงพื้นที่ตลาดหน้าวัดปีกกา-ตลาดบางเบา น้อย จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยนายมานะ บุญนาคน ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเสรีรวมไทย หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.วันที่ 9 ส.ค.ว่า ตนลงพื้นที่ในเขตนี้หลายแห่ง ชาวบ้านบอกกล่าวเพราะเศรษฐกิจไม่ดี เหตุตั้งต้นมาจากรัฐบาลนี้ที่เคยเป็นคสช.ยึดอำนาจมาหลายปีและยังสืบทอดอำนาจจนวันนี้ แนวปฏิบัติก็มาจาก 3 ปี.ทั้งนี้ ตั้งแต่ 3 ปี.อย่าอ้างเหตุผลอื่น ๆ เพื่อแก้ตัวว่าไม่ใช่ต้นตอของปัญหา

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ขอแรงคนปากน้ำเขต 5 ให้คำตอบคนอ้วนเดินไม่ไหวว่า ลาออกไปนอนอยู่บ้าน รักษาสุขภาพ การบริหารบ้านเมืองก็ให้ฝ่ายประชาธิปไตยมาฟื้นฟู 3 ปี.และคณะทำอะไรที่บ้านเมืองเสียหายไว้บ้าง วันนี้เยาวชนและประชาชนหลายจังหวัดออกมาขับไล่แล้ว ฟังสังคมบ้าง

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า กระแสแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หลายภาคส่วนหนุน แต่บางสาขาของ คสช.เช่น ส.ว.บางคนค้านว่า หากยกร่างใหม่ต้องมี สสร.และทำประชามติสองครั้งนั้น สั้นเปลืองงบประมาณ สะท้อนชัดแล้วว่าคนพวกนี้เสียดินแดนอำนาจ ไม่เห็นหัวประชาชน คสช.เมื่อวันก่อนกับรัฐบาลในวันนี้คือเนื้อเดียวกัน ส.ว.ชุดนี้ก็มีที่มาจากคสช.แต่งตั้ง ความเสียหายหลายเรื่องของบ้านเมืองในวันนี้ก็มีต้นตอจาก คสช.และรัฐบาลนี้ดำเนินการทั้งนั้น

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ดังนั้นชาวปากน้ำเขตห้าต้องส่งสอน ชั้นแรกให้คนพวกนี้ได้ตื่นรู้คือเลือกนายมานะ ไปร่วมช่วยตนผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญในสภาและติดตามการแก้ปัญหาของชาวปากน้ำเขต 5 ให้ได้ ตอนนี้มีการเสาะหาว่าบางพรรคเตรียมทุจริตเลือกตั้งอีกแล้วแบบไม่กลัวกฎหมาย

“กรณีโกงและใช้อำนาจโดยไม่ชอบในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง ยังไม่ยุติ มาคราวนี้ได้ยินว่า บางคนจ้องจะโกงอีก วันนี้มาหาเสียงที่นี่และติดตามการจ้องจะโกงอยู่เสมอ ดังนั้นอีกฝ่ายหนึ่ง อย่าได้ใจเลย คนปากน้ำไม่ใช่คนที่จะช่วยคนโกงให้ชนะ วันนี้คนปากน้ำต้องลบประวัติศาสตร์ว่าเมืองปากน้ำเคยมีการโกงเลือกตั้งในอดีตไปให้ได้ ผมเชื่อแบบนี้ และขอให้เลือกนายมานะเป็น ส.ส.” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าว

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/439150>

เดลินิวส์

'จурินทร์' เรียก ส.ส.ปชป. คุยปมแก้ รธน. พรุ่งนี้
อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 17.06 น.



“จурินทร์” เรียกกรรมการ.ปชป.หลังเสร็จจครม. คุยปมแก้รัฐธรรมนูญ หลัง “บิ๊กตู่” ต้องการทำในนามพรรคร่วมรัฐบาล แต่ส.ส.บางส่วนอยากให้เสนอร่างในนามพรรค

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้พูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคต่างๆที่ร่วมรัฐบาล ถึงเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้ว ปรากฏว่าในช่วงพักการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) บรรดารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ได้จับกลุ่มพูดคุยกันในห้องสีฟ้า ภายในตึกสันติไมตรี

กระทั่งเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมครม.แล้ว นายจурินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เรียกรัฐมนตรีของพรรคทั้งหมดไปหารือร่วมกันที่ห้องทำงานบนตึกบัญชาการ 1 ถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะพรรคจะต้องทำเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรค และเงื่อนไขของการเข้าร่วมรัฐบาล

ทั้งนี้ นายจुरินทร์ได้แจ้งในวงพูดคุยว่านายกาได้รับทราบถึงจุดยืนของพรรคที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 แต่นายกาแสดงความต้องการให้ทำร่วมกันในนามพรรคร่วมรัฐบาล โดยให้ส.ส.ของแต่ละพรรคมาลงชื่อสนับสนุนร่างของรัฐบาล แต่ในช่วงที่ผ่านมา มีส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนต้องการจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในนามพรรคเอง

นอกจากนี้ พรรคยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้วิธีที่ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือรูปแบบอื่นใด เพราะต้องรอคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สรุปผลการศึกษาออกมาก่อน

อย่างไรก็ตาม จะมีการนำแนวทางดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปแจ้งในที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5 ส.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา เพื่อที่พรรคจะได้หาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวต่อไป.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/788222>



ปึกตุ้มไม่ขวางแก้ ธรน. ลั่นทำไปตามขั้นตอนอย่าให้วุ่นวายนัก
วันที่ 04 ส.ค. 2563 เวลา 16:12 น.



"ประยุทธ์" ยันพร้อมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องการลดกระแสมีอบนักศึกษาคณะทุกคนต้องรู้ว่ากลไกการแก้ไขเป็นอย่างไร

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงจุดยืนต่อข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 ว่าจุดยืนของตนเองคือ ให้การสนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องการทำงาน วันนี้ให้เป็นเรื่องการพิจารณาในระดับ กมธ.ก่อน คาดว่า จะมีการเสนอญัตติของฝ่ายค้านเข้ามา ทางฝ่ายรัฐบาลเองพร้อมที่จะร่วมมือในกลไกต่าง ๆ ในสภา

ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อต้องการลดกระแสมีอบการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของมีอบนักศึกษาด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องการชุมนุมต่าง ๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เป็นเรื่องของการทำงาน ทุกคนต้องรู้ว่ากลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอยืนยันสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่ควรแก้ไข ตนเองไม่ได้ขัดแย้งอะไร ซึ่ง กมธ.ต้องหารือร่วมกัน หลังจาก กมธ.หารือร่วมกันแล้ว ก็ต้องรับฟังเขาว่าอย่างไร ต่อมาตนเองก็จะต้องให้พรรคร่วมรัฐบาลมาหารือร่วมกัน การที่จะร่างรัฐธรรมนูญเป็นฉบับร่างเพื่อที่จะเสนอควบคุมไป นี่คือกลไกที่ถูกต้องขอรับรองอย่าให้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นมานักเลยในเวลานี้ เรากำลังแก้ปัญหาอยู่หลายอย่างไปด้วยกัน

"วันนี้ไม่ได้หุ้ดหังดอะไรเลย แต่บังเอิญการประชุมครม.วันนี้พูดเยอะหลายเรื่อง ทั้งระหว่างการประชุม นอกห้องประชุม นายกฯไม่ได้พักเลย คอยทั้งในห้องนอกห้อง หารือกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ เยอะแยะ เห็นใจฉันบ้างสิ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงทำยว่า นายกรัฐมนตรียังไหวใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าทันทีว่า "ไหว ถ้าไม่ไหวจะอยู่ได้อย่างไร"

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/629940>

'บิกตู' ยันหนุนแก้ไข รธน. เตรียมหารือเสนอแบบร่างฉบับ รบ. ผ่านสภา
04 ส.ค. 2563



นายกรัฐมนตรี ยันแก้ไขรัฐธรรมนูญ รอหารือผ่านกลไกสภาก่อน เผยเตรียมเสนอร่างแก้ไขฉบับรัฐบาล

วันนี้ (04 ส.ค.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุถึงจุดยืนต่อข้อเสนอคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าให้การสนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องของการพิจารณาในระดับกรรมการก่อน โดยคาดว่าจะมีการเสนอญัตติของฝ่ายค้านเข้ามา

ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลพร้อมร่วมมือ ตามกลไกต่างๆ ในสภา จึงเป็นที่มาของฝ่ายนิติบัญญัติ และรัฐบาลก็มีส่วนร่วมในฐานะฝ่ายบริหาร หากมีการเสนอร่างเข้ามา ก็จะมีร่างของรัฐบาลเสนอควบคู่ไปด้วย

แต่ที่สำคัญ คือวาระในการเปิดสภามีอยู่จำกัด ดังนั้นคงต้องหารือเรื่องนี้กันต่อไปว่า จะให้เข้าใจกันอย่างไร การแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ตรงไหนอย่างไร จึงต้องฟังคณะกรรมการเสนอมา

ส่วนรัฐบาลก็เตรียมเสนอร่างฉบับรัฐบาลมีเรื่องนี้อยู่แล้ว โดยเชื่อว่าการเปิดสภาสมัยประชุมครั้งหน้า รัฐสภาจะมีการพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ โดยรัฐบาลยืนยันจะให้ความร่วมมือทุกประการ

อ้างอิง : <https://ch3thailandnews.bectero.com/news/201519>

นายกฯ หนุนแก้ รธน. เตรียมขงร่างฉบับรัฐบาลควบคู่
4 สิงหาคม 2563 55



นายกฯ หนุนแก้ รธน. เตรียมขงร่างฉบับรัฐบาลควบคู่กัน เพื่อพิจารณาต่อไป ยันไม่ได้ขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงจุดยืนในแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่า จุดยืนของตนให้การสนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องของการทำงาน วันนี้เป็นการพิจารณาระดับ กมธ. แล้วจะมีการเสนอญัตติของฝ่ายค้านเข้ามา ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะร่วมมือ ในกลไกต่างๆเหล่านี้ ในสภาฯ รัฐบาล ก็มีส่วนร่วมในตรงนี้

ในฐานะฝ่ายบริหาร หากมีการเสนอร่างเข้ามา รัฐบาลก็จะเสนอควบคู่ไปด้วย เพื่อพิจารณาต่อกันไปประเด็นสำคัญคือ วาระการเปิดสภาฯ เหลือเพียงจำกัด คงต้องหารือเรื่องนี้ต่อไปว่าจะเข้าใจตรงกันหรือไม่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรจะแก้ไขตรงไหนอย่างไร ก็ต้องรอกทาง กมธ.เสนอมา เชื่อว่าการเปิดประชุมสภาสัปดาห์หน้า รัฐสภาจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ในเรื่องเหล่านี้ การแก้ไขต่างๆรัฐบาล ยืนยัน ให้ความร่วมมือทุกประการ"นายกฯกล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892206>

“บิกตู” หนุนแก้ รธน. ข้อเสนอร่างฉบับรบ.ควบคู่ ปิด ลดกระแสมือบการเมือง
ไทยรัฐออนไลน์ 4 ส.ค. 2563 16:10 น.



“บิกตู” หนุนแก้ รธน. เตรียมเสนอร่างฉบับรัฐบาลควบคู่ไปด้วยในสมัยประชุมหน้า ปิด ทำเพื่อลดกระแสมือบการเมือง เตือน อย่าให้วุ่นวายกันนักเลย เปรย งานแน่นไม่ได้พัก แต่ยังไหว

วันที่ 4 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนต่อข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ว่า จุดยืนของตนคือ ให้การสนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องการทำงาน วันนี้ให้เป็นเรื่องการพิจารณาในระดับ กมธ.ก่อน คาดว่าจะมีการเสนอญัตติของฝ่ายค้านเข้ามา ทางฝ่ายรัฐบาลเองพร้อมที่จะร่วมมือในกลไกต่างๆ เหล่านี้ในสภา เพราะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐบาลมีส่วนร่วมตรงนี้ ในฐานะเป็นฝ่ายบริหาร หากมีการเสนอร่างเข้ามา ก็จะมีร่างของรัฐบาลเสนอควบคู่ไปด้วย พิจารณาต่อกันไป ประเด็นสำคัญ คือ วาระการเปิดสภาเหลืออยู่เพียงจำกัด ฉะนั้นต้องหารือเรื่องนี้กันต่อไปว่า เข้าใจกันอย่างไร ตรงกันหรือไม่ ควรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงไหนอย่างไร ซึ่งต้องรอฟัง กมธ.เสนอมา ขณะเดียวกัน เราก็เตรียมเสนอร่างของรัฐบาลในเรื่องนี้อยู่แล้ว เชื่อว่าการเปิดประชุมสภาสมัยหน้า รัฐบาล จะมีการพิจารณาร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆ เหล่านี้ รัฐบาลยืนยันให้ความร่วมมือทุกประการ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการลดกระแสมือบการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของมือบนักศึกษาด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องการชุมนุมต่างๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เป็นเรื่องของการทำงาน และทุกคนต้องรู้ว่ากลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร ขณะเดียวกัน ตนยืนยันสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่ควรแก้ไข ตนไม่ได้ขัดแย้งอะไร ซึ่งกมธ.ต้องหารือร่วมกัน หลังจาก กมธ.หารือร่วมกันแล้ว ก็ต้องรับฟังเขาว่าอย่างไร ต่อมาตนก็จะต้องให้พรรคร่วมรัฐบาลมาหารือร่วมกันในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญเป็นฉบับร่างเพื่อที่จะเสนอควบคู่ไป ยืนยันอย่างนี้ นี่คือกลไกที่ถูกต้อง เข้าใจหรือไม่ ตนขอรับรองอย่าให้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นมานักเลยในเวลานี้ เรากำลังแก้ปัญหาอยู่หลายอย่างไปด้วยกัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลต้องทำตามขั้นตอนทุกประการ โดยการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างยกเข้ามาชนกัน แล้วมันก็ไปกันไม่ได้ แล้วจะตั้ง กมธ.กันมาทำไม ต้องหาทางออกกันตรงนั้นออกมาอย่างไรก็ว่ามา รัฐบาลก็รับมา เมื่อรับมาพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องพิจารณาร่วมกัน และเสนอร่างควบคู่กันไป วันหน้าพอสภาเปิดก็จะได้พิจารณาได้ทันที ว่ากันไปจะแก้ตรงไหน ถ้าจะแก้ทั้งหมดเลย ก็ต้องศึกษาขั้นตอนดูก่อน จะใช้เวลาอย่างไรกฎหมายมีทุกตัว ถ้าพูดกันปากเปล่ามันไม่จบ

“วันนี้ไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลย แต่บังเอิญการประชุม ครม.วันนี้พูดเยอะ หลายเรื่อง ทั้งระหว่างการประชุม นอกห้องประชุม นายกฯ ไม่ได้พักเลย คู้ทั้งในห้อง นอกห้อง หรือกันเรื่องนี้เรื่องนี้ เยอะแยะ เห็นใจฉันบ้างสิ” นายกฯ กล่าว

เมื่อถามว่า นายกฯ ยังไหวใช่ไหม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวทันทีว่า “ไหว ถ้าไม่ไหวจะอยู่ได้อย่างไร” พร้อมกับพูดกับช่างภาพที่ถ่ายภาพขณะแถลงข่าวว่า “ถ่ายกันเยอะจัง นายกฯ ก็เป็นนายกฯ คนเดิมแหละ”.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1903455>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : <https://www.thaipost.net/main/detail/73396>

ปักตู๋ หนูนแก๊รรน. ปิดทำเพื่อลดกระแสม็อบ นศ. ลั่นอย่าให้วุ่นวายนัก
4 ส.ค. 2563 15:16 น.



ปักตู๋ หนูนแก๊รรน. ปิดทำเพื่อลดกระแสม็อบ นศ. ลั่นอย่าให้วุ่นวายนัก

วันที่ 4 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนต่อข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จุดยืนของตนคือ ให้การสนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องการทำงาน วันนี้ให้เป็นเรื่องการพิจารณาในระดับ กมธ.ก่อน คาดว่าจะมีการเสนอญัตติของฝ่ายค้านเข้ามา ทางฝ่ายรัฐบาลเองพร้อมที่จะร่วมมือในกลไกต่าง ๆ ในสภา

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อต้องการลดกระแสม็อบการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของม็อบนักศึกษาด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เรื่องการชุมนุมต่าง ๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เป็นเรื่องของการทำงาน ทุกคนต้องรู้ว่ากลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร

ขณะเดียวกัน ตนยืนยันสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่ควรแก้ไข ตนไม่ได้ขัดแย้งอะไร ซึ่ง กมธ.ต้องหารือร่วมกัน หลังจาก กมธ.หารือร่วมกันแล้ว ก็ต้องรับฟังเขาว่าอย่างไร ต่อมาตนก็จะต้องให้พรรคร่วมรัฐบาลมาหารือร่วมกัน การที่จะร่างรัฐธรรมนูญเป็นฉบับร่างเพื่อที่จะเสนอควบคู่ไป นี้คือกลไกที่ถูกต้อง ขอรับรองอย่าให้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นมานักเลยในเวลานี้ เรากำลังแก้ปัญหาอยู่หลายอย่างไปด้วยกัน

"วันนี้ไม่ได้หุ้ดห้ดอะไรเลย แต่บังเอิญการประชุมครั้งนี้พูดเยอะหลายเรื่อง ทั้งระหว่างการประชุม นอกห้องประชุม นายกฯไม่ได้พักเลย คอยทั้งในห้องนอกห้อง หารือกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ เยอะแยะ เห็นใจฉันบ้างสิ"

ผู้สื่อข่าวถามถึงทำยว่า นายกรัฐมนตรียังไหวใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าทันทีว่า "ไหว ถ้าไม่ไหวจะอยู่ได้อย่างไร"

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4642475

“ชวน” พร้อมเป็นตัวกลางถก ส.ส.- ส.ว.แก้ รธน.ขออย่าเพิ่งเดารอฟังข้อเสนอ กมธ.

เผยแพร่: 4 ส.ค. 2563 16:10 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประธานรัฐสภา เผยพร้อมเป็นตัวกลางหารือ ส.ว.-ส.ส.หาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขออย่าเพิ่งคาดเดา รอฟังข้อเสนอ กมธ. ย้ำปัญหาไม่ใช่จาก รธน. แต่อยู่ที่ผู้ใช้ชอบละเมิดกฎหมาย

วันนี้ (4 ส.ค.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่มีข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และการตั้ง ส.ส.ร. ว่าต้องรอข้อเสนอจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตนยังไม่ทราบว่าการศึกษาดอนี้ไปถึงไหน แต่น่าจะได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนหน้าก่อนปิดสมัยประชุม แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไหน เท่าที่สอบถามความเห็นของกรรมาธิการส่วนใหญ่ก็เห็นสอดคล้องกันให้แก้ไข ส่วนตัวก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหา และตอนลงประชามติ พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และตนเคยให้ความเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของคนที่ชอบละเมิดกฎหมายจึงทำให้บ้านเมืองมีปัญหา เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้ทำ ต้องยึดหลักนิติธรรม เพราะฉะนั้น อยู่ที่ตัวบุคคล เพราะตัวกฎหมายไม่มีปัญหา แต่ผู้ใช้ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เกิดปัญหาจากรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามว่าท่าทีของ ส.ว.ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง ส.ส.ร. นายชวนกล่าวว่า อย่าเพิ่งคาดเดา ตนได้เสนอตั้งแต่ต้นว่าให้มีการเชิญ ส.ว.เข้ามามีส่วนร่วมประชุมแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ส่วนตัวพร้อมเป็นตัวกลางในการพูดคุยหากมีการประสานมา

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000079725>

“ชวน” พร้อมเป็นตัวกลาง ส.ว.-ส.ส. หาทางแก้ รธน.

4 สิงหาคม 2020 - 16:09



"ชวน" พร้อมเป็นตัวกลาง ส.ว.-ส.ส. หาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอย้ำอย่าเพิ่งคาดเดา รอฟังข้อเสนอ กมธ.ชุด"พีระพันธ์ุ"

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการตั้ง สสร. ว่า ต้องรอข้อเสนอจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มีนายพีระพันธ์ุ สาสีรัฐวิภาค เป็นประธาน ซึ่งยังไม่ทราบว่าการศึกษาไปถึงขั้นไหน แต่น่าจะได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนหน้า ก่อนปิดสมัยประชุม แต่ไม่ทราบว่า จะเป็นแบบใด ซึ่งเท่าที่สอบถามความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่ ก็เห็นสอดคล้องกันให้แก้ไข ส่วนตัวก็เห็นว่า รัฐธรรมนูญมีปัญหาและช่วงลงประชามติ พรรคประชาชนปิตัญก็ไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทั้งนี้ ตนเคยให้ความเห็นว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใช่ปัญหาจากรัฐธรรมนูญ

สำหรับที่ทำทีของ ส.ว. ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง สสร. นั้น นายชวน กล่าวว่า อย่าเพิ่งคาดเดา ตนได้เสนอตั้งแต่ต้นว่าให้มีการเชิญ ส.ว. เข้ามามีส่วนร่วมประชุมแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยตนเองพร้อมเป็นตัวกลางในการพูดคุยหากมีการประสานมา

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_738602/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2293709

"ชวน" พร้อมเป็นตัวกลางหารือ ส.ว.-ส.ส. แก้ว ธรน. ขออย่าเพิ่งด่วนสรุป
ไทยรัฐออนไลน์ 4 ส.ค. 2563 16:20 น.



นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขออย่าเพิ่งสรุป ปมแก้ว ธรน.ขอฟัง กมธ. ย้ำ ปัญหาการใช้กฎหมาย
อยู่ที่ตัวบุคคลใช้เกินขอบเขต พร้อมเป็นตัวกลางหารือ ส.ว.-ส.ส.แก้ว ธรน.

วันที่ 4 ส.ค. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีข้อเสนอการแก้
รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และการตั้ง สสร. ว่า ต้องรอข้อเสนอจาก คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ส่วนตนยังไม่ทราบว่
การศึกษาตอนนี้ไปถึงไหน แต่น่าจะได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนหน้าก่อนปิดสมัยประชุม อันนี้ต้อง
ให้เกียรติต่อคณะกรรมาธิการฯ ด้วย แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหน ซึ่งเท่าที่สอบถามความเห็นของกรรมาธิการฯ ส่วนใหญ่ก็
เห็นสอดคล้องกันให้แก้ไข ซึ่งส่วนตัวก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาและตอนลงประชามติ พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้รับร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้

“ทั้งนี้ ตอนที่ผมเคยไปให้ความเห็นต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)ถึงปัญหาส่วนหนึ่ง ยืนยัน
ว่า เกิดจากพฤติกรรมของคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใช่ปัญหาจากรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายฉบับเดียวคนหนึ่งใช้
ไม่มีปัญหาอะไร แต่อีกคนหนึ่งใช้กลับมีปัญหา หรือสร้างปัญหาเพราะพฤติกรรมแต่บุคคล ที่ทำให้บ้านเมืองมีปัญหา คือ
ใช้อำนาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนด หรือรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้ทำ แต่ก็ทำ ฉะนั้นจึงอยู่ที่ตัวบุคคลที่ใช้กฎหมาย
ด้วยเพราะผู้ใช้กลับไม่เคารพรัฐธรรมนูญเสียเอง เช่น ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้” นายชวน กล่าว

เมื่อถามย้ำว่า ท่าทีของ ส.ว. ไม่เห็นด้วยกับการแก้ มาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญ และตั้ง สสร. นั้น นาย
ชวน กล่าวว่า ทั้งหมดอย่าเพิ่งไปคาดเดา ตนได้เสนอตั้งแต่ต้นว่า ให้มีการเชิญ ส.ว. เข้ามามีส่วนร่วมประชุมแสดง
ความเห็น เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ส่วนตัวพร้อมเป็นตัวกลางในการพูดคุย หากมีการประสาน
มา

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1903497>

'ชวน' พร้อมเป็นตัวกลางเดินหน้าแก้ ธรน.

Aug 4, 2020(Last update Aug 4, 2020 16:16)



'ชวน' พร้อมเป็นตัวกลางหารือ ส.ว.-ส.ส. หาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอย่าเพิ่งคาดเดารอฟังข้อเสนอ กมธ. ย้ำปัญหาไม่ได้เกิดจาก ธรน.

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีข้อเสนอการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่า ต้องรอข้อเสนอจากคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ตนยังไม่ทราบว่าการศึกษานี้ไปถึงไหน แต่น่าจะได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือน ก.ย. ก่อนปิดสมัยประชุมรัฐสภา แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหน ซึ่งเท่าที่สอบถามความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่ก็เห็นสอดคล้องกันให้แก้ไข ซึ่งส่วนตัวก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาและตอนลงประชามติ พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และตนเคยให้ความเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใช่ปัญหาจากรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ทำทึของ ส.ว. ไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร. นั้น ชวนกล่าวว่าอย่าเพิ่งคาดเดา ตนได้เสนอตั้งแต่ต้นว่าให้มีการเชิญ ส.ว. เข้ามามีส่วนร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ส่วนตัวพร้อมเป็นตัวกลางในการพูดคุยหากมีการประสานมา

อ้างอิง : <http://www.voicetv.co.th/read/K6l5jylE9>

'ชวน' พร้อมเป็นตัวกลางหารือ ส.ว.-ส.ส. หาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.34 น.



"ชวน"พร้อมเป็นตัวกลางหารือส.ว.-ส.ส.หาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขออย่าเพิ่งคาดเดารอฟังข้อเสนอกรมธ.

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการตั้ง สสร.ว่า ต้องรอข้อเสนอจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ตนยังไม่ทราบว่าการศึกษาดอนนี้ไปถึงไหน แต่น่าจะได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนหน้าก่อนปิดสมัยประชุม แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหน ซึ่งเท่าที่สอบถามความเห็นของกรรมาธิการส่วนใหญ่ก็เห็นสอดคล้องกันให้แก้ไข ซึ่งส่วนตัวก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาและตอนลงประชามติ พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และตนเคยให้ความเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของคนที่ชอบละเมิดกฎหมายจึงทำให้บ้านเมืองมีปัญหาไม่ใช่ปัญหาจากรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ทำที่ของ ส.ว.ไม่เห็นด้วยกับกานแก้มาตรา 256 และตั้ง สสร.นั้น นายชวน กล่าวว่า อย่าเพิ่งคาดเดาตนได้เสนอตั้งแต่ต้นว่าให้มีการเชิญ ส.ว.เข้ามามีส่วนร่วมประชุมแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ส่วนตัวพร้อมเป็นตัวกลางในการพูดคุยหากมีการประสานมา

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/509634>

ตุ๋ยมหนุนแก็รัฐธรรมนุญ ชงร้งรัฐบาลเข้าประกบ เพื่อไทยซิดเส้น



หนุนแก็ รธน.ชงฉบับ รบ.ประกบ

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุม ครม. ถึงจุดยืนต่อข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า จุดยืนตนสนับสนุนอยู่แล้ว แต่วันนี้ให้เป็นระดับคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ (กมธ.ศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ) ก่อน คัดฝ่ายค้านจะเสนอญัตติเข้ามา ฝ่ายรัฐบาลยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในกลไกของสภา เพราะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐบาลมีส่วนร่วมตรงนี้ในฐานะฝ่ายบริหาร และเตรียมร่างของรัฐบาลเสนอควบคู่ไว้แล้ว คาดว่าจะเป็นสมัยประชุมหน้าจะมีการพิจารณาร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆ เพราะวาระประชุมสมัยนี้เหลือจำกัด และต้องรอฟัง กมธ.วิสามัญฯเสนอด้วย

ยื้อเวลาไปว่ากันสมัยประชุมหน้า

เมื่อถามว่าการยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการลดกระแสเมือง พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ไม่เกี่ยวกับการชุมนุม เป็นเรื่องการทำงาน ทุกคนต้องรู้ว่ากลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร ยืนยันสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่ควรแก้ไข ไม่ได้ขัดแย้งอะไร ต้องให้พรรคร่วมรัฐบาลมาหารือร่วมกัน เพื่อเสนอร่างของรัฐบาลควบคู่ไป วันหน้าพอสภาเปิดจะได้พิจารณาทันทีแล้วว่กันไปจะแก้ตรงไหน ถ้าแก้ทั้งหมดก็ต้องศึกษาขั้นตอนดูก่อน จะใช้เวลาเท่าไร ขอร้องอย่าให้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาในเวลาี้ รัฐบาลต้องทำตามขั้นตอนแสวงหาความร่วมมือ ไม่ใช่ต่างคนต่างยกเข้ามาชนกัน แล้วจะตั้ง กมธ.มาทำไม “วันนี้ไม่ได้หยุดหัดแต่บังเอิญประชุม ครม.พูดเยอะหลายเรื่อง ทั้งในการประชุม นอกห้องประชุม ไม่ได้พักเลย หารือเยอะแยะเห็นใจฉันบ้าง” เมื่อถามว่ายังไหวใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบทันทีว่า “ไหว ถ้าไม่ไหวจะอยู่ได้อย่างไร”

“บึกบึม” รอฟังความเห็น ส.ส.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ในส่วนของพรรค พปชร. ต้องดูว่า กมธ.ศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สรุปผลการพิจารณาก่อนว่าเป็นอย่างไร ไม่เช่นนั้นเราจะตั้ง กมธ.ไว้ทำไม และพรรคก็ต้องดูว่า ส.ส.จะว่าอย่างไร

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า ในส่วนของพรรค พปชร. ยังไม่มีมติใดๆในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังไม่ได้หารือกัน ต้องรอ กมธ.ศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาฯก่อน ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตรงนั้นจะมีความชัดเจน

“เสี่ยหนู” ก็ขอชาวเสี่ยก่อน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่ามีการทาบทาม ส.ส.พรรคภูมิใจไทยให้ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ยังไม่ได้มีการคุยกัน แต่เรื่องนี้เราฟังประชาชนอยู่แล้ว ต้องดูความเห็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยว่าเป็นอย่างไร ต้องหารือร่วมกัน สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเราต้องนำมาพิจารณาตามขั้นตอน หากจะแก้รัฐธรรมนูญต้องทำอะไร เมื่อถามว่าถ้าเสี่ยเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญมีมาก ก็พร้อมแก้ไขหรือไม่ นายอนุทินเสี่ยตอบคำถามด้วยการตัดบทว่า “ผมมีนัดอยู่ข้างบน” และเดินออกไปทันที

“ศุภชัย” ยัน ภท.ไม่มีแตกแถว

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คาดว่าการประชุม ส.ส.พรรคคราวหน้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะหยิบยกเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมพรรค นิสิตนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ต้องใช้เวลาสภาพิจารณาด้วย ไม่ใช่เรียกร้องจะได้ทันที เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ หลีกเลี้ยงที่จะไม่แก้ไขไม่ได้อยู่แล้ว เพราะคนร่างไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ร่าง ส่วนที่นายเทพไทระบุว่าทาบทาม ส.ส.พรรคภูมิใจไทยบางส่วนให้เข้าชื่อเสนอร่างนั้น เป็นเรื่องที่นายเทพไทเสนอ แต่ในส่วนของพรรคยังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการ ต้องรอดูจากที่ประชุมพรรคว่าจะมีแนวทางอย่างไร แต่เชื่อว่าคงไม่มี ส.ส.ของพรรคไปลงชื่อในญัตติโดยที่ยังไม่มีมติพรรค พรรคเราเป็นประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ มีวินัย จะทำอะไรต้องหารือกันก่อนเรามีเอกภาพมากพอ

ปชป.โยนวงถก ส.ส.-รมต.เคาะ

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการประชุม ส.ส.พรรคมีความเห็นสนับสนุนแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ว่า ต้องรอฟังที่ประชุมร่วมกันของ ส.ส.และรัฐมนตรี ก่อน เมื่อถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องมีมติในแนวทางเดียวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายนิพนธ์ตอบว่า ถ้าเป็นเรื่องรัฐบาลตนพูดไม่ได้ แต่คิดว่าหากผลการพิจารณาของ กมธ.วิสามัญที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาออกมาเป็นอย่างไร รัฐบาลคงต้องฟัง และการตัดสินใจจะอยู่ที่รัฐบาล

แต่งตั้งวิป 3 ฝ่ายคอยประสาน

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า พรรคมีการนัดประชุม ส.ส.วันที่ 5 ส.ค. เพื่อรวบรวมประเด็นข้อเคลือบคลุมไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จริง ทั้งนี้หากมีแนวความคิดจะให้บุคคลภายนอกมาร่วมเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ต้องมีคำถามตามว่าจะมีกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มี ส.ส.ร.อย่างไร มีองค์ประกอบอย่างไร ต้องชัดเจน อย่างน้อยที่สุดยืนยันได้ว่าพรรคพร้อมเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 แน่นนอน เมื่อถามว่าจะขอเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงมติดังกล่าว นายชินวรณ์ตอบว่า ต้องแสวงหาความร่วมมือจากพรรคอื่นเข้าชื่อเสนอญัตติ ต้องใช้ 100 เสียง ส่วนของรัฐบาลคิดว่าเราควรมีการหารือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะวิป 3 ฝ่าย คือฝ่ายค้าน รัฐบาล และ ส.ว. เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจริง การจะทำให้ ส.ว.มาร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราต้องมีความชัดเจนว่าเป้าหมายในการแก้ไขคืออะไร จะแสวงหาความร่วมมือได้ รัฐบาลต้องมีความจริงใจว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ครั้งนี้ จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆ

“วิชณู” ยังไม่ได้รับสัตยาบันใดๆ

นายวิชณู เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่รู้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตั้งรูปแบบไหนอย่างไร ถ้าร่างใหม่ก็เท่ากับกลับไปแก้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากแก้ไขตรงไหนก็แก้ไข แต่ถ้าแก้หมวด 1 ว่าด้วยหมวดทั่วไป หมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ และหมวด 15 ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติองค์กรอิสระ หากเป็นประเด็นเหล่านี้เรื่องต้องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา ผ่านวาระ 1-3 หากผ่านวาระ 3 ก็นำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ก่อนจะทูลเกล้าฯต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติก่อน ซึ่งระหว่างนั้นอาจจะมีการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ซึ่งกำหนดระยะเวลาไว้ 1 เดือน

พท.ขีดเส้นแก้ ม.256 ใน 5 เดือน

ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า วันนี้หลายฝ่ายขานรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องผ่านการทำประชามติ แม้ยุ่งยากก็ต้องทำ การทำประชามติไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ เสียเวลาที่ยอม เสียเงินยิ่งดีกระแสเงินจะได้หมุนเวียน ยิ่งทำประชามติจะช่วยให้รัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี การแจกเงินอย่างอื่นยังแจกแบบไม่หวังผล ถ้าจะอัดเงินเพื่อให้ได้ประชามติ ทุกคนได้ผลลัพธ์กันทั้งประเทศก็ควรทำ คิดว่าคงไม่ทำให้ล่าช้า ส่วนกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ควรทำให้เสร็จภายใน 5 เดือน คาดว่าในสัปดาห์นี้พรรคต่างๆจะเริ่มยื่นญัตติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภา รวมถึงพรรคเพื่อไทย ส่วน ส.ว.จะเห็นด้วยหรือไม่ นั่น คิดว่า ส.ว.คงไม่ขัดขวาง ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความหวังกับ ส.ว. แต่วันนี้เริ่มเห็นความหวังว่า ส.ว.คงเห็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองจะเสียสละ ไม่รักษาประโยชน์ของตนเองจนไม่มองบ้านเมือง

กลุ่มแคร์ชัยทำ รธน.ในฝัน

นาย ภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาคณะทำงาน กลุ่มแคร์แก้รัฐธรรมนูญ กล่าวว่า กลุ่มแคร์แก้รัฐธรรมนูญ เตรียมจัดเสวนา “CARE ชวนคิด เคลื่อน เขียนรัฐธรรมนูญในฝันของประชาชน” ในวันที่ 8 ส.ค.เวลา 13:00 น. ที่ LIDO Connect สยามสแควร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประกอบกับช่วงเวลานี้เกิดกระแสของนักศึกษาและประชาชนหลายภาคส่วน เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญ จัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ระยะ คือ 1.การระดมความคิดเห็น เริ่มวันที่ 8 ส.ค. จัดตระเวนฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชน 2.ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญเชิงเปรียบเทียบ อธิบาย ปัญหา และทางแก้ 3.จัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักการและใจความสำคัญ เผยแพร่สู่สาธารณชน เรียกว่า “รัฐธรรมนูญในฝันของประชาชน...ฉบับ CARE”

“เสรีฯ” เชื้อโตน รบ.แหกตาอีก

ด้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า เชื่อว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สุดท้ายรัฐบาลคงหลอกเหมือนใส่หน้ากากเข้าหากัน ยิ่งไงเขาก็ต้องมี ส.ว.250 คน มาเลือกนายกาเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกาอีก คนไม่จริงจึงไม่ควรให้อยู่ต่อไป เพราะอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์

“ชวน” พร้อมเป็นตัวกลางคุย ส.ว.

ขณะที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ต้องรอข้อเสนอจาก กมธ.ศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯในเดือน ก.ย.ก่อนปิดสมัยประชุม ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหน เท่าที่สอบถามความเห็นของกรรมาธิการฯส่วนใหญ่ เห็นสอดคล้องกันให้แก้ไข ส่วนตัวก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหา และตอนลงประชามติ พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เคยไปให้ความเห็นต่อคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใช่ปัญหาจากรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวพร้อมเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับ ส.ว. หากมีการประสานมา

“พรเพชร” ขวางตั้ง ส.ส.ร. รื้อ ธน.

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ส.ว.พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นที่เห็นสมควรแก้ไข เช่น เรื่องบัตรเลือกตั้งใบเดียว การสรรหาคณะกรรมการองค์กรอิสระ รัฐธรรมนูญเป็นกลไกที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา แก้ไขได้ แต่ข้อเรียกร้องที่ให้แก้ไขมาตรา 256 เพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้น ตนมีจุดยืนเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง จะยิ่งทำให้ยุ่งเหยิง บางคนบอกว่าเป็นการตีเช็คเปล่า เพราะไม่รู้ว่าจะวางรูปแบบแก้ไขอย่างไร เมื่อถามว่าหากให้มีการแก้มาตรา 256 เพื่อเปิดทางตั้ง ส.ส.ร. ทาง ส.ว.จะไม่ร่วมแก้ไขหรือไม่ นายพรเพชรตอบว่า อย่าพูดว่า ส.ว.ขัดขวาง เรายินดี แต่แค่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการให้มี ส.ส.ร.ที่ยังไม่ทราบจะมีการคัดเลือกกันอย่างไร เมื่อถามว่าหากมีการแก้ไขให้ล้ม ส.ว. และไม่ให้มีอำนาจเลือกนายกฯ ส.ว.จะว่าอย่างไร นายพรเพชรตอบว่า ประเด็นดังกล่าวเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน

ผุดเวทีฟังความเห็นคนรุ่นใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า เป็นห่วงการชุมนุมของเด็กๆ จึงให้แนวทางเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค. เป็นการเปิดเวทีพูดคุยกัน โดยให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเจ้าภาพ จัดกลุ่มพูดคุยกัน เมื่อถามว่านายกฯจะร่วมเวทีด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์นิ่งไปสักพักก่อนตอบว่า “เดี๋ยวดูก่อน” เมื่อถามว่าหลายคนแสดงความเป็นห่วงบางคนพูดจาก้าวล่วงสถาบัน พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า คงไม่ปรามอะไรให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามกฎหมาย ไม่ได้ไปชู่อะไรใคร แต่เป็นห่วงหลายคนที่ถูกขู่ข่มขู่ อาจไม่ใช่บริสุทธิ์ใจแท้จริง เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการไป ที่ผ่านมามีใครว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลย ได้ไปพบเชิญมาพูดคุยให้เลิกพฤติกรรมเหล่านี้ บางคนเล็ก บางคนไม่เล็ก บางคนก็หนักกว่าเดิม ให้เป็นเรื่องกฎหมายว่ากันไป

กมธ.ปลุกเครือข่ายส่ง ลต.ซ่อม

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาฯ แถลงว่า ตั้งแต่เลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 60 เราต่างมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะต่างชาติมองการเลือกตั้งมีการชี้หน้า คัดค้าน ผลล้นหน้าได้ ขาดมาตรฐาน ดังนั้น กมธ.มีโครงการเครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ใช้แพลตฟอร์มต่อยอดจากเว็บไซต์โหวต 62 เพิ่มหมวด Parallel vote tabulation (พีวีที) เข้าไปเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสังเกตการณ์จะเริ่มต้นใช้ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ประชาชนที่สนใจสมัครได้ที่เพจ กมธ.พัฒนาการเมืองฯ หรือเพจพีวีทีไทยแลนด์ หากประสบผลสำเร็จจะอบรมทั่วประเทศ และนำไปใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1903723>

“คุณหญิงหน่อย” ตั้ง “นักศึกษา” ปราบโงงเลือกตั้งปากน้ำ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 - 20:41 น.



“คุณหญิงหน่อย” ตั้ง “นักศึกษา” ปราบโงงเลือกตั้งปากน้ำ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกษราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์เพื่อไทยลงพื้นที่ตลาดใจโต ถนนเทพรักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ช่วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ผู้สมัครเบอร์ 3 พรรคเพื่อไทยในการหาเสียงโค้งสุดท้าย ชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของหรือแม่ค้าพ่อค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากขอถ่ายภาพโดยคุณหญิงสุดารัตน์เปิดเผยว่า หลังจากลงพื้นที่ที่ประชาชนให้ความสนใจและคาดว่าจะเลือกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเข้าไปทำหน้าที่ ซึ่งตอนนี้ประชาชนเห็นว่าปัญหาปากท้อง และเศรษฐกิจ รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนรัฐบาลและจะเทคะแนนเลือกเบอร์สามให้กับพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกับจะได้แสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าประชาชนจะไม่ทนกับรัฐบาลอีกแล้วกับการบริหารที่ล้มเหลว

การบริหารที่ทำให้ประชาชนลำบาก และประชาชนก็อยากจะรวมพลังกับนักศึกษาทำให้เห็นว่าการเลือกเบอร์สามเลือกพรรคเพื่อไทยจะส่งสัญญาณถึงรัฐบาลว่าประชาชนจะไม่ทนอีกแล้วกับความยากจนและการบริหารงานไม่เป็นก็สมควรต้องออกไป และในการหาเสียงโค้งสุดท้ายเราก็จะมีแค่สามแมสเสจ 1.นางสลิลทิพย์ เป็นอดีต ส.ส. สามสมัยและเป็นลูกหลานของชาวมุทพรปราการและเป็นผู้หญิงที่ยืนหยัดยืนในระบอบประชาธิปไตยในช่วงที่ถูกรัฐประหาร

"คุณ สลิลทิพย์ และส.ส.ทั้งหมดทั้งอำนาจกดทับ ทั้งอำนาจเงิน และอำนาจรัฐต่างๆ แต่ทุกคนในสมุทรปราการไม่มีใครย้ายพรรคนี้ ผิดกับบางคนที่ไม่มียุทธศาสตร์ ไปหาประโยชน์ข้างหน้า ดังนั้นประชาชนมั่นใจเลือกคุณสลิลทิพย์จะไม่เป็นงูเห่าอย่างแน่นอน คุณสลิลทิพย์จะไปทำหน้าที่ไม่ทรยศประชาชน" คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อว่า 2.การเลือกตั้งครั้งนี้ มีความสำคัญ เนื่องจากถึงแม้จะเป็นการเลือกตั้งซ่อม แต่เป็นการเลือกตั้งในห้วงที่ประชาชนประสบปัญหาอย่างหนัก ปากท้อง ความยุติธรรม แล้วก็ปัญหาวิกฤตศรัทธาเรื่องของการเมือง ดังนั้นการเลือกนางสลิลทิพย์ ไม่สามารถทำให้พรรคเพื่อไทยไปตั้งรัฐบาลได้ แต่นางศิริทิพย์สามารถจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ สามารถที่จะเป็นหนึ่งเสียงที่จะรวมพลัง เจตนารมณ์ของคนไทยร่วมกันทั้งประเทศร่วมกับนิสิตนักศึกษา ที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ สามารถที่จะเป็นหนึ่งเสียงรวมพลังของคนไทยทั้งประเทศร่วมกับนิสิตนักศึกษาว่าประชาชนไม่เอารัฐบาลแล้วจึงมีความสำคัญมาก

3.สิ่งที่เราจะบอกคือเรากำลังสู้กับเผด็จการ วันนี้ถ้าต้องการให้เพื่อไทยเป็นตัวแทนการแสดงออกแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าไม่เอาเผด็จการไม่เอาคนที่ทำให้เรายากจน ไม่เอาคนบริหารงานไม่เป็น ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยพรรคเดียว

และ 4.โค้งสุดท้าย บางพรรคไม่หาเสียงเพราะเค้ามีย่านาเงิน ย่านาจรฐ ผากพี่น้องชาวสมุทรปราการได้ จับจัองการโกงการเลือกตั้งและการซื้อเสียง วันนั้พรรคเพื่อไทยได้ให้นักเรียนนิตินักศึกษามาเป็นอาสาสมัครแบบไม่มี ค่าจ้างมาปราบโกงในการเลือกตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดนี้ 351 หน่วย ขอนักเรียนน้องนึ่งนึ่งนิตินักศึกษาช่วยกัน ไปเผ่าหน่วยเลือกตั้ง ช่วยกันไปปราบโกง อย่าให้บัตรตองไปออกลูกในหีบอีก ไม่ต้องให้คนที่คดโกงได้ใจ เรามาช่วยกัน เป็นอาสาสมัครปราบโกงในการเลือกตั้งในครั้งนั้

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/uncategorized/news_2293955

'สุดารัตน์' ควง 'สลิลทิพย์' หาเสียงโค้งสุดท้าย ขอชาวปากน้ำหนุน 'เผด็จการ'

Aug 4, 2020(Last update Aug 4, 2020 19:46)



'เพื่อไทย' ชวนนิสิตนักศึกษาเป็นอาสาสมัครปราบโกงเลือกตั้งซ่อมเมืองปากน้ำ ชู 3 หลักการ หาเสียงโค้งสุดท้าย ยัน 'สลิลทิพย์' ไม่เป็นคู่แข่งหน้าผัดเผ็ดจากรัฐบาล ไม่ปล่อยให้ขบวนการเยาวชนโดดเดี่ยว

แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกษราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค, ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อำนวยการพรรค, นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ แกนนำพรรค, พิชิตชัย ไพบูลย์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วย สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 หมายเลข 3 ของพรรคหาเสียงเลือกตั้งซ่อม โดยมีขบวนแห่พร้อมปราศรัยโดยรอบยานเคหะบางพลี และจัดปราศรัยย่อยที่ตลาดใจโต อ.บางเสาธง

ขณะที่ผู้สนับสนุนพรรค ต่างให้กำลังใจและขอจับมือคุณหญิงสุดารัตน์และสลิลทิพย์ บนรถแห่หาเสียงเป็นระยะตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะในย่านชุมชน เมื่อถึงบริเวณตลาดใจโตตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสมีการเดินหาเสียงในตลาดสด ได้รับการต้อนรับจากพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาจับจ่ายใช้สอยอย่างอบอุ่น ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยกล่าวให้กำลังใจและขอถ่ายภาพคู่กับคุณหญิงสุดารัตน์และสลิลทิพย์ ด้วยความเป็นกันเองจำนวนมาก

สำหรับการปราศรัยแกนนำพรรคเพื่อไทย ได้เน้นถึงการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต่อเนื่องมานับแต่การรัฐประหาร ที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ เกิดความเหลื่อมล้ำสูง และประเทศเป็นหนี้มหาศาล อีกทั้งรัฐบาลใช้งบประมาณไร้ประสิทธิภาพ ที่สำคัญพรรคแกนนำรัฐบาลไม่ได้ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน ขณะที่ขบวนการเยาวชนนักเรียนนักศึกษา ออกมาขับไล่รัฐบาล ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

แกนนำพรรคเพื่อไทยที่สลับกันปราศรัย ต่างพูดถึงศักยภาพของสลิลทิพย์ที่เป็นอดีต ส.ส. สมุทรปราการ 3 สมัย มีผลงานที่ชาวสมุทรปราการรับรู้และเห็นได้อย่างเด่นชัด แต่กติกาและกระบวนการเลือกตั้งที่ผิดปกติ โดยเฉพาะการนับคะแนนที่มีข้อกังขา ทำให้ไม่ได้รับเลือกตั้งระดับชาติที่ผ่านมา ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ชาวสมุทรปราการจะได้ยืนยันเจตจำนงเสรีของตนอีกครั้ง โดยแกนนำพรรคเพื่อไทย ขอให้ชาวสมุทรปราการปฏิเสธการซื้อสิทธิขายเสียง และไม่ยอมรับให้มีการทุจริตในการเลือกตั้งซ่อมที่จะถึงนี้ ไม่ให้ข้าราชการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ให้ใช้โอกาสนี้ลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อตัวคนสมุทรปราการเอง

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ ให้สัมภาษณ์ถึงการหาเสียงโค้งสุดท้ายว่า พรรคเพื่อไทยจะมี 3 ข้อสำคัญ คือ

1.) สลิลทิพย์เป็นลูกหลานชาวมุขพรากการและอดีต ส.ส.3 สมัย ที่สำคัญคือ ยืนหยัดต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตย แม้ในห้วงที่ถูกรัฐประหาร จะถูกอำนาจรัฐและเงินกดทับ แต่ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยทุกคนในสมุขพรากการ รวมถึงสลิลทิพย์ไม่มีใครยอมรับผิดเปลี่ยนชั่ว ต่างจากหลายคนที่ย้ายพรรคไปหาประโยชน์ในข้างหน้า จึงยืนยันได้ว่าสลิลทิพย์ไม่มีทางเป็น "งูเห่า" อย่างแน่นอน

2.) การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญแม้ว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อม แต่เป็นการเลือกตั้งในช่วงที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก ทั้งเรื่องปากท้องและความยุติธรรม รวมถึงวิกฤตศรัทธาในเรื่องการเมือง ดังนั้นการเลือกสลิลทิพย์ เป็นตัวแทน แม้จะไม่สามารถทำให้พรรคเพื่อไทยพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลได้ แต่จะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะพลังแสดงและเจตนาธรรมของคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันกับเยาวชนนิสิตนักศึกษาว่า ประชาชนไม่เอารัฐบาลนี้อีกต่อไปแล้ว

3.) เรากำลังสู้กับเผด็จการ วันนี้ถ้าต้องการให้พรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนในการแสดงออกแทนประชาชนในประเทศว่าไม่เอาเผด็จการ ไม่เอาคนที่ทำให้เรายากจน ไม่เอาคนที่บริหารงานไม่เป็น ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวอย่าให้เสียงแตก

เมื่อถามถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งพรรคแกนนำรัฐบาลไม่ค่อยลงพื้นที่หาเสียงนั้น คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า "เขาไม่หาเสียงเพราะมีอำนาจรัฐ จึงอยากให้ชาวมุขพรากการ จับตาดูว่าจะมีการโกงการเลือกตั้งหรือไม่" โดยวันนี้พรรคเพื่อไทยได้เรียกร้องให้นักเรียนนิสิตนักศึกษา มาเป็นอาสาสมัครแบบไม่มีค่าจ้าง เพื่อ "ปราบโกงเลือกตั้งสมุขพรากการ" ทั้ง 351 หน่วย อย่าให้คนขี้โกงได้ใจ

อ้างอิง : <http://www.voicetv.co.th/read/4H8CaY26A>

'ส.ส.-ส.ว.-ผู้ถูกตัดสิทธิ์'หมดโอกาสคว่ำเก้าอี้'กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี'

05 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:46 น.



05 ส.ค.2563 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ส.ค.และมีผลบังคับใช้แล้ว

โดยเนื้อหาของระเบียบดังกล่าวระบุว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) และ (6) ของข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 “(5) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (6) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (7) ของข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/73455>

ประกาศแล้ว! 'ส.ส.-ส.ว.-ผู้ถูกตัดสิทธิ์'หมดโอกาสนั่งเก้าอี้'กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี'
วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.28 น.



เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

โดยที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) และ (๖) ของข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๖ “(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (๖) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/509765>



สมคิดสวนปีกตุ๊กแกธรณ.บางมาตราไม่เกิดประโยชน์

วันที่ 05 ส.ค. 2563 เวลา 11:57 น.



"สมคิด"จี้รัฐบาลจริงใจแก๊รัฐธรรมนูญ 1 ปีเสร็จแน่ ซี้ต๋องแก๊ทั้งฉบับสวน"ปีกตุ๊ก"แก๊รายมาตราไม่เกิดประโยชน์

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า การแก๊รัฐธรรมนูญที่มีการหารือกันขณะนี้ หากรัฐบาลไม่ดำเนินการ หรือ ผู้นำในการแก๊ก็ไม่สามารถแก๊รัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้เชื่อว่าผู้แทนราษฎรทั้ง 500 อยากให้มีการแก๊รัฐธรรมนูญทั้งระบบ เพราะการแก๊รายมาตราตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาพูดนั้นไม่มีประโยชน์ รัฐบาลต้องไม่เติมน้ำมันในกองเพลิงเพราะหากการจัดแพลซมีอบลुकلامสถานการณ์ในประเทศจะบานปลายมากกว่านี้

การแก๊รัฐธรรมนูญครั้งนี้จำเป็นที่จะต้องแก๊ในส่วนที่มาของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. และอำนาจของ ส.ว. ซี้งไม่ประทบเลยหากมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ สสร.เพราะการตั้งสสร.ตามที่พรรคเพื่อไทยเสนอ ส่วนอำนาจของส.ว.จะเป็นอย่างไรทางส.ส.คงไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องของเขียนรัฐธรรมนูญของสสร.ในอนาคต

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งสสร.ก็ไม่เกินคาดเพราะคนที่ครองอำนาจก็ไม่อยากสูญเสียอำนาจ แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญผ่านกระบวนการเลือกตั้งสสร.ให้มาเป็นตัวแทนประชาชนในการเขียนกติกาประเทศ

"การแก๊รัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทยต้องการที่จะซี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา และอยากให้ทุกคนมาร่วมกันในการเดินหน้าแก๊ซี้ ทั้งนี้หากดำเนินอย่างจริงจังซี้เชื่อว่าไม่เกิน 1 ปี แล้วเสร็จ ซี้งจะทันต่อความต้องการของนิสิตนักศึกษาและประชาชน เพราะการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องมีเวลาที่ชัดเจน และเป็นการหยุดความขัดแย้งของสังคมที่อาจจะลुकلامซี้ขึ้นได้ หากรัฐยังคิดจะซี้เวลาไปเรื่อยอย่างที่ผ่านมา" นายสมคิดกล่าว

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/629987>

เพื่อไทยจ่อยื่นญัตติแก้ รธน.วันนี้ ชี้นายกฯหนุนแก้สัญญาที่ดีแต่ต้องชัดเจนกว่านี้
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 - 11:34 น.



พท.จ่อยื่นญัตติเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ ระบุนายกฯหนุนแก้เป็นสัญญาที่ดีแต่ต้องชัดเจนกว่านี้

เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 5 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมรายชื่อ ส.ส. เพื่อยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ครบแล้ว คาดว่าจะยื่นต่อประธานสภาได้ภายในวันนี้ โดยเนื้อหาในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย จะเหมือนกับของคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร โดยเสนอแก้ไขมาตรา 256 เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) นอกจากนี้ อาจจะมีร่างแก้ไขของพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกฉบับ หากพูดคุยกันเรียบร้อยคาดว่าจะยื่นฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ในสัปดาห์หน้า และเรายังจะมีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องนี้ พร้อมกับเชิญชวนภาคประชาชนเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วย

เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสุทินกล่าวว่า ถือเป็นสัญญาที่ดี แต่เห็นว่ายังไม่เพียงพอ เพราะยังไม่ชัดเจนว่านายกฯจะแก้ไขเมื่อไหร่ และรายละเอียดเป็นอย่างไร ซึ่งนายกฯแสดงออกเพียงเจตนาว่าจะแก้ โดยในอดีตเคยมีผู้นำประเทศเคยใช้เทคนิคในการบิดประเด็นแบบนี้ จึงเป็นเรื่องที่นายกฯต้องแสดงความชัดเจนมากกว่านี้

เมื่อถามว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ไม่เห็นด้วยกับการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) นายสุทินกล่าวว่า ความเห็นแตกต่างย่อมมี แต่เชื่อว่า ส.ว.โดยรวมมีความคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเชื่อว่าเมื่อสังคมเห็นอย่างไร ส.ว.จะมีการปรับตาม อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาปรับเพื่อให้เกิดความเห็นร่วมกันมากพอสมควร แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำได้สำเร็จ

อ้างอิง : https://www.maticchon.co.th/politics/news_2294371

FootNote : กลยุทธ์ ลีกล้ำ ดำมืด จาก"เพื่อไทย" จับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นตัวประกัน
4 ส.ค. 2563 11:24 น.



FootNote : กลยุทธ์ ลีกล้ำ ดำมืด จาก"เพื่อไทย" จับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นตัวประกัน

ถามว่าที่หลายคนในพรรคเพื่อไทยออกมาประสานเสียงเพื่อตั้ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ให้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่ง"ผู้ว่ากทม."ในนามพรรคเพื่อไทยนั้นคิดอย่างไร
คิดในจุดที่ต้องการตัวของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มาอยู่ในรุ่มเงาของพรรคเพื่อไทยจริงๆ
หรือว่าเสมอเป็นเพียงยุทธการ"สับขาหลอก"

เพราะว่าการตัดสินใจของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มิได้เป็นเรื่องซึ่งเพิ่งเกิดขึ้น ตรงกันข้าม ได้มีการแถลงและลงมือปฏิบัติการตามคำแถลงมาอย่างยาวนานยิ่ง

เป็นปฏิบัติการที่มี "กลุ่ม" อันเป็นของตนเองและได้เคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง

แล้วเหตุใดพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะแกนนำภาคกทม. จึงเพิ่งเกิดความรู้สึกและเรียกร้องต้องการให้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทย

ขณะเดียวกัน ภายในกระบวนการเรียกร้องเชิญชวนก็แฝงลักษณะกดดัน ลำเลิกเบิกบุญคุณไปด้วย

น้ำเสียงที่ประสานมาจากภายในพรรคเพื่อไทย ด้านหนึ่ง แสดงให้เห็นความเรียกร้องต้องการ มองเห็นคุณค่าและความหมายของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่ามีมากน้อยเพียงใด

ขณะเดียวกัน ด้านหนึ่ง ก็ตอกย้ำว่าที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นตัวเป็นตนก็เพราะบุญคุณจากพรรคเพื่อไทย

1 เปิดช่องทางให้ได้แสดงบทบาทในตำแหน่ง"รัฐมนตรี"

จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วเลื่อนให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบนโยบายสำคัญคือนโยบายปรับโครงสร้างคมนาคมของประเทศ

1 เปิดช่องทางให้เป็นคนหนึ่งในจำนวนสามคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

หากไม่มีช่องทางเหล่านี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คงไม่มีที่ยืน

ความหมายจึงหมายความว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยให้โอกาสเช่นนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จึงต้องสำนึกในบุญคุณของพรรคเพื่อไทย

ไม่ว่ากลยุทธ์นี้ของพรรคเพื่อไทยจะมาจากสมองก๊อมนโตของใครภายในพรรคเพื่อไทย แต่เชื่อได้เลยว่ากลยุทธ์นี้จะล้มเหลวโดยทันทีหาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ออกมาปฏิเสธ

หรือแม้กระทั่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ออกมาขานรับก็ไม่น่าจะเป็นผลดีแก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เท่าใดนัก
นี่คือกลยุทธ์อันเปี่ยมด้วยความสะเปะสะปะของพรรคเพื่อไทย

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4640899

MATICHON ONLINE

หยังเสียงนักวิชาการ 'ไขทางแก้'รธน.' หลุดกับดักขัดแย้ง

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 - 13:10 น.



หมายเหตุ – ความเห็นจากนักวิชาการกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มีมติเห็นควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อเปิดทางแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้นและให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ยกร่างทั้งฉบับ แต่มี ส.ส.และ ส.ว.บางส่วนเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราแทน เพราะการตั้ง ส.ส.ร.และการแก้ไขทั้งฉบับจะสิ้นเปลืองงบประมาณในการทำประชามติ

สุชุม นवलสกุล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ว่าจะพลิกแพลงเพื่อแก้ไขแบบรายมาตรา แก้ไขทั้งฉบับ หรือกำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อร่างใหม่ ก็น่าจะมีความยุ่งยากพอสมควร เพราะติดเงื่อนไขในมาตรา 256 กำหนดวิธีการแก้ไขไว้ แต่ต้องยอมรับว่ากระแสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกครั้ง จะมีทั้งกลุ่มที่ออกมาคัดค้านและสนับสนุน ไม่ต่างจากในอดีต โดยให้เหตุผลในการไปสู่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน

ดังนั้น เพื่อยุติปัญหา สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือการทำประชามติ เพื่อถามความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ควรแก้ไขหรือไม่ พร้อมคำถามพ่วงว่าจะแก้ไขทั้งฉบับจากการตั้ง ส.ส.ร. หรือแก้ไขรายมาตรา

แต่ส่วนตัวขอสนับสนุนแนวทางการแก้ไขทั้งฉบับ เพราะการแก้ไขรายมาตรามีความยุ่งยาก หลายมาตรามีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนั้น ควรทำให้เสร็จในครั้งเดียวจากการตั้ง ส.ส.ร. ที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมไม่ใช่ร่างโดยคนกลุ่มเดียว

การแก้ไขไม่ต้องเกรงใจคณะเดิมที่ร่างไว้ เพราะเห็นว่าล่วงรู้อนาคตของประเทศจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือให้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูญ 2560 ได้ผ่านการทำประชามติมาแล้ว แต่อย่าลืมว่าก่อนจะให้ประชาชนไปใช้สิทธิ ก็มีการออกกติกาจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในบางเรื่อง หรือบอกเหมือนเป็นคำขู่ว่า หากไม่รับร่างฉบับปี 2560 คสช.จะเอาร่างฉบับไหนมาใช้ก็ได้ ทำให้การทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 2560 คล้ายกับถูกมัดมือชก

ดังนั้น การเสนอให้ทำประชามติเพื่อนำไปสู่การตั้ง ส.ส.ร. ที่เป็นตัวแทนคนทั้งประเทศ น่าจะเป็นทางออกในปมขัดแย้งได้ เพราะยังไม่มีโจทย์เพื่อล้มล้างอำนาจของ 250 ส.ว. และองค์กรอิสระ อย่างน้อยบรรดาพลซม็อบนักเรียน นักศึกษาก็น่าจะทุเลาลงไป และคงไปสรรหาประเด็นอื่นไปทำกิจกรรม รวมทั้งอาจจะรณรงค์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง

การทำประชามติ หากรัฐบาลสนใจแนวทางนี้ก็สามารดตัดสินใจได้ทันที ขณะที่คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร ที่ไปศึกษาและเสนอแนวทางแก้ไข ทำให้มีข้อสรุปว่าทุกพรรคการเมืองแสดงเจตนาต้องการแก้ไข ส่วนกลุ่มที่ไม่ต้องการให้แก้ไขก็มีแค่ ส.ว.บางราย แต่แปลกใจที่ยังมี ส.ว.บางส่วนยินยอมให้แก้ไข

ถ้ารัฐบาลจริงใจจะแก้ไข เชื่อว่าเวลาอย่างน้อย 2 ปีประชาชนรอได้ เพราะยังมองเห็นอนาคตที่น่าจะสดใสมากกว่าการถูกรวบงำจากการวางยุทธศาสตร์ชาติไว้ล่วงหน้า 20 ปี ของบุคคลบางกลุ่ม

สำหรับการใช้เวลาร่างใหม่ 2 ปี รัฐบาลน่าจะพอใจ ดีกว่ายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ ถ้ารัฐธรรมนูญยังเหมือนเดิมปัญหาไม่จบ

สำหรับประเทศไทยตั้งแต่ 2475 สาเหตุที่ยังติดกับดักปัญหาของรัฐธรรมนูญมายาวนาน เพราะมีคนบางกลุ่มหวังอำนาจไว้ให้พวกศักดินา เพื่อให้มีอำนาจในการบริหารระบบราชการและในระบบธุรกิจ และทุกครั้งที่มปัญหาจากรัฐธรรมนูญเชื่อว่าทุกฝ่ายจะได้รับบทเรียนพอสมควร

รศ.พัฒนา เรือนใจดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เป็นสัญญาณที่ไม่ดีจากพวก ส.ว. เป็นไปตามการคาดหมายว่า ส.ว.จะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังที่ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.ระบุว่า การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มี ส.ส.ร. กระบวนการจะยาวมาก เสียทั้งงบประมาณและเวลา

หากจะแก้มาตรา 256 ต้องมีฝ่ายค้านร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 20% มี ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 รวมทั้งต้องผ่านการเห็นชอบจากศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนจะนำไปสู่การลงประชามติ เป็นการพูดแบบรวบรัดว่า มาตรา 256 ต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล โดยเฉพาะเสียงจาก ส.ว. 1 ใน 3 หรือ 84 คนจาก 250 คน ถ้า ส.ว.ไม่เอาด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไม่ได้

เรามาถูกทางแล้วที่แก้มาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ไปแตะเรื่องที่มา นายฯ คุณสมบัติ รัฐมนตรี เรื่องที่มาของ ส.ว. หรือการคิดคะแนน ส.ส. เพราะหากแตะเรื่องแบบนี้เยอะไป ในที่สุดก็แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะจะไปกระทบกับอำนาจหลายส่วน

คิดว่ายังงี้ก็ต้องเริ่มจากฐานมาตรา 256 คือต้องให้ ส.ว.เอาด้วยถึงจะแก้ไขได้ ส่วนรูปแบบ ส.ส.ร.ที่คล้ายกับรัฐธรรมนูญ 2540 นั้นมาทีหลัง ลำดับแรกนั้นต้องให้ ส.ว.เห็นด้วยก่อน แต่ที่ระบุว่าต้องใช้เวลา 1 ปี 11 เดือน คิดว่านานเกินไป

เราควรเริ่มแก้ไขมาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ต้องไปแตะเรื่องอื่น ซึ่งนั่นเป็นรายละเอียด คนที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะไปว่ากันอีกครั้ง เราต้องถามหาความจริงใจ โดยเฉพาะรัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ ต้องแสดงความจริงใจร่วมกับฝ่ายค้านว่าจะขอแก้ไข ส.ว.ไม่ควรจะประกาศชัดว่าไม่เอาด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไปโยงว่าต้องเลือกตั้ง ส.ส.ร.จังหวัดละ 1 คน เป็นเรื่องสิ้นเปลืองงบประมาณ ซึ่งไม่ว่าเท่าไรเราก็ต้องยอม เพราะเป็นเรื่องที่ทำให้บ้านเมืองนำไปสู่การพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยที่ดีขึ้น

ชัยวัช เสาวพนธ์ นักวิชาการอิสระ จ.เชียงใหม่

การแก้รัฐธรรมนูญทุกฝ่ายต้องแสดงความจริงใจ หากรัฐบาล พรรคการเมืองและ ส.ว.ไม่ร่วมมือกัน ก็ทำได้ยาก เพราะมีหลายขั้นตอน อาทิ ตั้ง ส.ส.ร. การทำประชามติ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันเชื่อว่าแก้ไขได้

ควรนำรัฐธรรมนูญปี 2540 มาเป็นตัวตั้งในการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะมีการศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียมาแล้ว ซึ่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นที่นิยมรับของประชาชนมากที่สุด หรือนำรัฐธรรมนูญปี 2560 มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ

ข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชน ประชาชนที่เคลื่อนไหวประชาธิปไตย เพราะรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อน ดังนั้น รัฐบาลและพรรคการเมืองต้องมีเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นเยาวชนและผู้เห็นต่าง ก่อนนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ควรมีการถ่วงดุลอำนาจ 4 สถาบันหลัก คือ ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ และองค์กรอิสระ อย่านำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอำนาจมากเกินไป ที่สำคัญทุกองค์กรต้องสามารถตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสได้ เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์ เท่าเทียม และเป็นของประชาชนแท้จริง

การที่กลุ่มเยาวชนและนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้นายกฯลาออก ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ และแก้รัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นพลังบริสุทธิ์ ที่ไม่ได้จัดตั้งจากฝ่ายการเมือง เพราะเห็นว่าเงินกู้รัฐบาล 1.9 ล้านล้านบาท เป็นภาระหนี้สินที่กลุ่มดังกล่าวต้องรับผิดชอบในอนาคต ประกอบกับเศรษฐกิจชะลอตัว การแข่งขันประเทศถดถอย เป็นผลจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น รัฐบาล พรรคการเมือง ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์โลก และความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ถ้าฝืนกระแส อาจส่งผลให้รัฐบาลมีอายุสั้นกว่าเดิมได้

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2292176

เตลีนิวส์

"ใต้เตียงมธ." แอลงการณั์ แพนหงส์ถล่่มเปลี่ยนชื่อจ้ดงาน

อ้งครที่ 4 ลิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น.



"ใต้เตียงมธ." ออกแอลงการณั์ ขอเปลี่ยนชื่องานเสวนาฟุตบอลกับการเมือง หลังใช้ชื่อ "You'll never walk alone ลิเวอร์ฟูลกับประชาธิปไตย" จนถูกแพนหงส์แดงถล่่มค้ดค้าน

เมือวันที่ 4 ส.ค. แพนเพงชื่อค้ด@ใต้เตียงมธ. ได้ออกแอลงการณั์จาก ใต้เตียงมธ. ร่วมด้วย สหพันธ์นิสิต นักศีกษานักเรียนและเยาชนปาตานี (PerMAS) ,กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ ,กลุ่มKUไม่ลืม และใต้เตียงมก. ระบุว่า "แอลงการณั์ใต้เตียงมธ. เรืองการเปลี่ยนชื่องาน และรูปแบบกัจกร" ด้วยทางทิมงานได้จ้ดกัจกรที่มีชื่อว่ "You'll never walk alone ลิเวอร์ฟูลกับประชาธิปไตย" ผลปรากฏว่มีกระแสที่ต้อต้านค้ดค้านกักันอย่างจ้านวนมาก ทางทิมงานรับทราบผลค้ดกล่าวแล้ว และมีความไม่สบายใจอย่างยิง จึงกราบขออภัยต้อสาธารณชนมา ณ ที่นี้

"เพื่อให้เกิดความสบายใจต้อแพนบอลในประเทศไทย ทางทิมงานจึงได้ต้อตัดสินใจเปลี่ยนชื่องาน และรูปแบบ กัจกรณั์ ดังนี้"

1.กัจกรณั์การเสวนายังคงมีอยู่ ในวันเสาร์ที่ 15 ลิงหาคม 2563 เวลา 17.30 – 21.00 น. ณ อนุสรณั์สถาน 14 ตุลา 16 ถนนราชด้าเนินกลาง แต่เปลี่ยนชื่อหัวข้อเสวนาใหม่ว่ "เสวนาวิชาการ ฟุตบอลกับการเคลือ่นไหว ทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม"

2.ขอยกเลิกกัจกรณั์การแห่ด้วยแชมป์รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนึ่งถ้ามีการแห่ด้วยแชมป์ในงานวัน นั้น จะไม่ได้อยู่ในความรับผิชอบของทางทิมงาน

3.การสั่งเสื่อย้ดลายพิเศษ จะปิดการสั่งจองในวันอ้งครที่ 4 ลิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น. และเนืองจาก ทางทิมงานไม่มีทุนในการจ้ดงานนี้ ทางทิมงานจึงได้จ้ดทำเสื่อเพื่อการระดมทุนจ้ดกัจกรณั์ ซึ่งรายได้หลังหักค้่าใช้จ่าย ต่างๆแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปให้กลุ่มกัจกรณั์ที่สนับสนุนประชาธิปไตยต้อไป If you believe in democracy, You'll never walk alone.....

อ้งอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/788229>

เส้นใต้บรรทัด จิตกร บุชบา

แก้ รธน. = เครื่องมือวัดใจ

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น.



นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการ กกต. และอดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งประเด็นที่เกี่ยวกับการ “แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” เป็นประเด็นร้อน ที่ต้องถามทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พรรคพลังประชารัฐ และ พรรคประชาธิปัตย์ ว่า

“...พลเอกประยุทธ์ แลถงนโยบายต่อสภา ครบหนึ่งปีแล้ว จากการแถลงนโยบายของครม.ต่อรัฐสภา มีนโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ นโยบายเร่งด่วน ข้อ 12 ในหน้า 33 เขียนไว้ว่าการสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

...นโยบายเร่งด่วนคือ สมควรทำเสร็จในหนึ่งปี วันนี้ครบหนึ่งปีแล้ว คืบหน้าแค่ไหนเพียงไร นายกรัฐมนตรีเคยพูดสักคำใหม่ว่า มาตรา 256 ที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต้องมีการแก้ไข

...พรรคประชาธิปัตย์เองก็พูดเรื่องที่ต้องแก้ มาตรา 256 เป็นเงื่อนไขของการเข้าร่วมรัฐบาล วันนี้ จึงต้องถามจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ว่า ถ้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคหลักที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ เป็นนายก ยังไม่แสดงท่าทีใดๆ ที่จะร่วมลงชื่อเพื่อเสนอญัตติให้มีการแก้ไข มาตรา 256 ถึงเวลาที่จะยื่นคำขาดถอนตัวจากรัฐบาลหรือยัง ...สั่งจิงเว อมตาวาจา การกล่าววาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”

ผมเข้าใจว่า มูลเหตุของการตั้งประเด็นนี้ เพราะมีข่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์เตรียมเคลื่อนไหว ขอรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยให้ได้เกิน 100 รายชื่อ เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ จากข่าวที่เผยแพร่ออกมาว่า

นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง ความเคลื่อนไหวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 256 ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้น และตนในฐานะเจ้าของญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ จะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามแนวทางผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งตนจะเสนอร่างแก้ไขใน 3 ประเด็น คือ

1.แก้ไขมาตรา 256 เพื่อปลดล็อกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาตามมาตรฐานสากล และมีการลงประชามติจากประชาชนด้วย

2.ให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากตัวแทนประชาชนทุกสาขาอาชีพ ตัวแทนนักวิชาการทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทุกจังหวัด

3.มีการกำหนดความชัดเจนเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ยกเว้นการแก้ไขที่ไม่ให้มีการแตะต้องหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขการปลุกระดม ในช่วงการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้น

“แต่หลักเกณฑ์การเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 (2) จะต้องใช้เสียงของ สส.จำนวนหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่คือประมาณ 100 คน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่มี สส.อยู่ 52 คน จำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่น เพื่อลงชื่อในญัตติให้ครบ 100 คน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องแสวงหาแนวร่วมจากพรรคการเมืองอื่นๆ อีกด้วย ในเบื้องต้นส่วนตัวได้ประสานงานเป็นการภายในกับ สส.พรรคภูมิใจไทยไว้บ้างแล้ว และหวังว่ามีเสียงสนับสนุนครบ 100 คน สามารถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน” นายเทพไท กล่าว

ก็ด้วยมูลเหตุนี้แหละ ที่อ.สมชัย เสนอว่า ทำไม่ไม่ขอจาก “พรรคพลังประชารัฐ” ละ (ฮา...)

เพราะพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ ต่อรองการเข้าร่วมรัฐบาลไว้ว่า ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วพรรคพลังประชารัฐตกลง (ซึ่งจริงๆ คณะเจรจาของ คสช.เดิมเป็นคนตกลง-ฮา..) พล.อ.ประยุทธ์ใส่ไว้ในถ้อยแถลงนโยบาย ทั้งฉบับลายลักษณ์อักษร และการแถลงด้วยวาจาในที่ประชุมรัฐสภา ทั้งหมดคือ “ข้อตกลง” ที่ถึงเวลา“วัดใจ” แล้ว ว่าเพื่อนมันจริงใจกับเรื่องนี้ไหม หรือแค่รับปากไปเพื่อจะเร่งตั้งรัฐบาลในตอนนั้น รวมถึงประชาธิปัตย์เอง ก็ตั้งเป็นเงื่อนไขให้ตัวเองเข้าร่วมรัฐบาลได้สวยๆ แค่นั้นหรือเปล่า แหม...แก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญนี้ มันกลายเป็นเครื่องมือ “วัดใจ-วัดอุดมการณ์-วัดสัจจะ” ของคนไปได้ในคราวเดียวกันด้วย

ล่าสุด นายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้แล้วนะครับ โดย “แนวหน้าออนไลน์” รายงานว่า...

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงจุดยืนในแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่า จุดยืนของตนให้การสนับสนุนอยู่แล้ว ในเรื่องของการทำงาน วันนี้เป็นการพิจารณาระดับ กมธ. แล้วจะมีการเสนอญัตติของฝ่ายค้านเข้ามา ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะร่วมมือ ในกลไกต่างๆ เหล่านี้ ในสภาฯ รัฐบาล ก็มีส่วนร่วมในตรงนี้

ในฐานะฝ่ายบริหาร หากมีการเสนอร่างเข้ามา รัฐบาลก็จะเสนอควบคู่ไปด้วย เพื่อพิจารณาต่อกันไป ประเด็นสำคัญคือ วาระการเปิดสภาฯ เหลือเพียงจำกัด คงต้องหารือเรื่องนี้ต่อไปว่าจะเข้าใจตรงกันหรือไม่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะแก้ไขตรงไหนอย่างไร ก็ต้องรอทาง กมธ.เสนอมา เชื่อว่าการเปิดประชุมสภาสมัยหน้า รัฐสภาจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ในเรื่องเหล่านี้ การแก้ไขต่างๆ รัฐบาลยืนยันให้ความร่วมมือทุกประการ” นายกกกล่าว

เช่นเดียวกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ (นายกฯ เป็นประมุขฝ่ายบริหาร) ก็กล่าวถึงกรณีข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการตั้ง ส.ส.ร.ว่า ต้องรอข้อเสนอจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 คนยังไม่ทราบว่าการศึกษาตอนนี้ไปถึงไหนแต่ น่าจะได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนหน้าก่อนปิดสมัยประชุม แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหน ซึ่งเท่าที่สอบถามความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่ก็เห็นสอดคล้องกันให้แก้ไข ซึ่งส่วนตัวก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาและตอนลงประชามติ พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และตนเคยให้ความเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของคนที่ชอบละเมิดกฎหมายจึงทำให้บ้านเมืองมีปัญหาไม่ใช่ปัญหาจากรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่เท่าที่ของ สว.ไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร.นั้น นายชวนกล่าวว่า อย่าเพิ่งคาดเดา ตนได้เสนอตั้งแต่ต้นว่าให้มีการเชิญ สว.เข้ามามีส่วนร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ส่วนตัวพร้อมเป็นตัวกลางในการพูดคุยหากมีการประสานมา

ด้าน นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า พรรคประชาธิปัตย์สรุปชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่า พรรคเห็นด้วยในการแก้ มาตรา 256 เพื่อต้องการเปิดประตูในการไปแก้ไขในประเด็นต่างๆให้ประชาธิปัตย์ยิ่งขึ้น สำหรับการยื่นญัตติพรรคก็จะมีการนัดประชุมสส.ในวันที่ 5 สิงหาคม นี้ เพื่อที่จะได้รวบรวมประเด็นและขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริง

ดังนั้นการจะแก้มาตรา 256 ก็ต้องมี

1.แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เห็นพ้องต้องกัน และถ้ามีประเด็นใดที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินหรือทำให้เป็นประชาธิปัตย์ยิ่งขึ้น

2.สามารถแก้ไปพร้อมกับการแก้ไขมาตรา 256 ได้

และ3. หากมีแนวความคิดที่จะให้บุคคลภายนอกมาร่วมเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ก็ต้องมีคำถามตามมาว่าจะมีกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีส.ส.ร.อย่างไร มีองค์ประกอบอย่างไร ซึ่งจะต้องเป็นกระบวนการที่มีความชัดเจน อย่างน้อยที่สุดยืนยันได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมที่จะเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 แน่นนอน

เอาเป็นว่า เท่าที่ไล่เรียงมา ประชาธิปัตย์เอาเนื้องเสนอแก้รัฐธรรมนูญ แต่เสี่ยงไม่พอต้องไปหาเสียงสนับสนุนเบื้องต้นคงจะคุยกับภูมิใจไทยก่อน ยังไม่ไปถามพลังประชารัฐแบบที่ อ.สมชัยยุ (ฮา...) แต่ผมเห็นด้วยกับ อ.สมชัยนะ ครับ เพราะพรรคพลังประชารัฐแสดงจุดยืนน้อยสุดในเรื่องนี้

แต่เชื่อว่า ในท้ายที่สุด พลังประชารัฐคงเห็นด้วย โดยเฉพาะแกนนำที่ “พลาดเก้าอีรัฐมนตรี” คงจะใช้เรื่องนี้ “จัด” กับแกนนำฝ่าย คสช. ที่ยังคงยึดเก้าอี้สำคัญๆ ในคณะรัฐมนตรีไว้ต่อได้ ให้รู้เสียบ้างว่าไผเป็นไผ ขณะเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขเดิม พรรคพลังประชารัฐซึ่งจะกลายเป็น “พรรคใหญ่” ในการเลือกตั้งครั้งนี้

หากใช้กติกาเดิม เงื่อนไขเดิม คำนวณคะแนนแบบเดิม ฆะตากรรมของพลังประชารัฐ ย่อมไม่ต่างจากพรรคเพื่อไทย คือได้ สส.เขต แต่ไม่ได้ ปาร์ตี้ลิสต์เลยซึ่งเอาเข้าจริง “นักเลือกตั้ง” มุ่งต่างๆ ในพรรคพลังประชารัฐไม่สะเทือนนะ ครับ เพราะพวกเขาคุมพื้นที่ คุมเขตได้แต่พวกบัญชีรายชื่อ ละครับ ฆะตากรรมจะเป็นยังไง และคนในบัญชีรายชื่อนั้น เป็น “คนของใคร”

อะไรๆ ก็สนุก ว่าด้วยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ!!!

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/columnist/44867>

'ประยุทธ์' ขวนแก้รัฐธรรมนูญ

05 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.



ก็น่าตกใจอยู่หรอก...

จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง

แถมข่าวสารยังสับสน

ถึงขนาดว่าอนุญาตให้เดินเหินภายในโรงแรมได้

แต่ห้ามออกข้างนอก!

โซเซียลร้อนฉ่า ตำทหาร รัฐบาล กันไฟแลบ

ที่คนไทยกลับจากต่างประเทศ ให้กักตัวในห้อง ๑๔ วัน ห้ามพบปะผู้คน

ทหารอเมริกันมีอภิสิทธิ์อะไรถึงสามารถออกมาเพ่นพ่านนอกห้องได้

รัฐบาลรวมนักหรือถึงต้องควักเนื้อให้อเมริกา

นี่ถ้ารัฐบาลคว่ำถั่วอยู่ งามคงไหม้ ระเหิดไปหมดแล้ว

ความเชื่อง่าในการสื่อสาร ส่งผลให้โกลาหล อยู่เหมือนกันนะ

แต่เอาเถอะ...ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ เขาชี้แจงมาแล้ว และสรุปว่ามันคนละเรื่องกับที่ปล่อยข่าวกัน

มาตรการคุมเข้มมีดังนี้

เริ่มต้น จากมาตรการก่อนเข้าประเทศ ทหารอเมริกันต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อตามมาตรฐานของประเทศ

ต้นทาง

มาตรการในไทย

ถึงไทย ๓-๔ สิงหาคม ๖๓

๓ สิงหาคม มาจากกวม ๗๑ นาย และจากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น (โยโกตะ) ๓๒ นาย

๔ สิงหาคม มาจากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น ๗ นาย

รวม ๑๑๐ นาย

มาตรการ : ตรวจเชื้อ (Swab Test) ตามมาตรฐานเดียวกับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ ๑๐๐%

กักตัวใน ASQ ๑๔ วัน ระหว่างวันที่ ๓-๑๗ สิงหาคม (สหรัฐฯ ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด)

โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

โรงแรม : ASQ คุมเข้มการกักตัว ไม่ออกนอกสถานที่

การฝึก ๑๘-๓๑ สิงหาคม

ห้ามทหารสหรัฐฯ ออกนอกค่าย เช่นออกไปห้าง หรือเดินตลาด พร้อมทั้งมีทีมติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

ปรับปรุงแบบการฝึก Vector Balance Torch แบบ New Normal และลดจำนวนทหารลง
ส่งทหารผู้เชี่ยวชาญมาฝึก ถ่ายทอด วิชาการ เทคโนโลยี และฝึกภาคสนาม
เดินทางกลับ ๓๑ สิงหาคม

สรุปคือ มาอยู่ ๑ เดือน และอยู่ในสายตาที่มติดตามตลอด

แต่มันก็มีคำถามว่าชะลอการฝึกออกไปไม่ได้หรือ เพราะการเข้ามาของทหารอเมริกัน มันก็มีความเสี่ยงอยู่ดี
ได้ฟังคำตอบจากกองทัพว่า เลื่อนไม่ได้

พล.อ.ณัฐพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กองทัพบก (ผอ.ศบค.ทบ.) แถลงว่า

"ยืนยันว่ากองทัพบกจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ และยืนยันว่ามีความคุ้มค่า เพราะเกิด
จากการพัฒนาต่อเนื่องถูกต้อง ที่กองทัพต้องพัฒนาศักยภาพ ถ้าเลื่อนไปแผนเตรียมไว้จะเลื่อนไปหมด"

ก็เข้าใจถึงความจำเป็นของกองทัพ

แต่กองทัพก็ต้องเข้าใจความจำเป็นของประชาชนด้วย

เราพูดกันมาตลอดว่า โอกาสระบอบรอบ ๒ นั้นมีแน่ แต่จะเริ่มจากตรงไหนไม่มีใครรู้

ฉะนั้นหลังจากนี้แม้กองทัพจะบอกว่า "จำเป็น" ก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่า หากการฝึกของทหารเป็นต้นเหตุของการ
ระบอบรอบ ๒ แล้ว ความ "จำเป็น" ของกองทัพ กับการดำรงชีวิตของประชาชน "ความจำเป็น" ไหนต้องมาก่อนหลัง

นี่ถึงตอนลือถกดาวนประเทศกันไว้ให้มากๆ

ครับ...ก็เอาใจช่วย ฝึกเสร็จรีบกลับ อย่าให้เป็นเหมือนญี่ปุ่น

เพราะการระบอบรอบ ๒ หมายถึงฟางเส้นสุดท้าย

ศรัทธาหมดก็จบทุกอย่าง

เช่นเดียวกับ มือนักศึกษา ที่เปลี่ยนชื่อเป็นมือประชาชน เลื่อนได้ก็เลื่อนไปก่อน

ถ้าไม่เลื่อนก็รีบจบ!

คนรวมหมู่เยอะๆ มันคือความเสี่ยงทั้งนั้น

อีกอย่าง เบื้องลึกเบื้องหลังของความต้องการจริงๆ ไม่ใช่แค่นายกฯ ยุบสภา แต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พระมหากษัตริย์

ที่เห็นยกยอปอปั้น "อานนท์ นภา" ปราศรัย เรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ มันก็ชัดเจนในตัวเองอยู่แล้ว จะต้อง
พูดอะไรกันมากอีก

ต่อให้แก้รัฐธรรมนูญ หรือยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ หากหมวดพระมหากษัตริย์ไม่ได้รับการแก้ไข ก็ยากที่
จะเป็นที่พอใจสำหรับคนที่อยากล้มล้าง

เมื่อรู้ความต้องการแล้วจะเอาไปทำอะไร

คนทำมือบ หรือมวลงคนที่ร่างกายอยากปะทะ ทุกคนล้วนรู้ว่า ต้องชุมนุมถึงระดับไหน จึงจะถึงจุดที่จะนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงได้

บทเรียนในประวัติศาสตร์ มีให้เห็นแล้ว

ต้องปิดย่านธุรกิจกลางเมือง ต้องกดดันรัฐบาลให้ถึงที่สุด

เศรษฐกิจทรุด หุ่นตก

มีคนเจ็บ

คนตาย.....

วันนี้ต้องบวกเศรษฐกิจโลกพังพาบเพราะโควิด-๑๙ อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญรอบ ๑๐๐ ปีของโลกก่อความพินาศ
ไปทั่วเพิ่มเข้าไป

ถ้ายอมรับก็ซุ่มนมต่อ

ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วมาคุยเรื่อง แก้รัฐธรรมนูญกันต่อ

ในทางการเมือง แทบทุกครั้งที่แก้รัฐธรรมนูญ มักมาพร้อมกับวิกฤติ ไม่ก่อนก็หลังนิดหน่อย เพราะมีปัจจัยที่ส่ง
ต่อถึงกัน

ถามว่ารัฐบาลปิดประตูตายห้ามแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่?

ก็ไม่!

วานนี้ (๔ สิงหาคม) เป็นอีกครั้งที่ "ลุงตุ๋" พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบเสียงดังฟังชัด

....."จุดยืนของผมคือ ให้การสนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องการทำงาน วันนี้ให้เป็นเรื่องการพิจารณาใน
ระดับกรรมาธิการก่อน

คาดว่าจะมีการเสนอญัตติของฝ่ายค้านเข้ามา ทางฝ่ายรัฐบาลเองพร้อมที่จะร่วมมือในกลไกต่างๆ เหล่านี้
ในสภา เพราะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ

รัฐบาลมีส่วนร่วมตรงนี้ในฐานะเป็นฝ่ายบริหาร

หากมีการเสนอร่างเข้ามา ก็จะมีร่างของรัฐบาลเสนอควบคู่ไปด้วย พิจารณาต่อกันไป

ประเด็นสำคัญคือ วาระการเปิดสภาเหลืออยู่เพียงจำกัด

ฉะนั้น ต้องหาหรือเรื่องนี้กันต่อไปว่าเข้าใจกันอย่างไร ตรงกันหรือไม่ ควรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงไหน
อย่างไร ซึ่งต้องรอฟังกรรมาธิการเสนอมา

ขณะเดียวกัน เราก็เตรียมเสนอร่างของรัฐบาลในเรื่องนี้อยู่แล้ว เชื่อว่าการเปิดประชุมสภาสัปดาห์หน้า
รัฐสภาจะมีการพิจารณาร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆ เหล่านี้ รัฐบาลยืนยันให้ความร่วมมือทุกประการ

รัฐบาลต้องทำตามขั้นตอนทุกประการ โดยการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างยกเข้ามาชน
กัน แล้วมันก็ไปกันไม่ได้ "

ก็แปลความได้ว่า พร้อมทั้งจะแก้ไข

และรัฐบาลเองพร้อมจะเข้าไปมีบทบาท

แล้วเรื่องถึงผู้ชุมนุมหรือเปล่า

การยกระดับจากมือบ่ขาวชน เป็นมือบ่ประชาชน ถูกดูแลลนว่าลำพังนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่มีพลังพอ
โดยเฉพาะท่อน้ำเลี้ยง เพราะเด็กๆ ยังแบมือขอเงินพ่อแม่อยู่

การแปลงร่างเป็นมือบ่ประชาชนคือการเปิดกว้าง

ทั้งในแง่จำนวนคน และเงิน

ถ้าจะเอากันจริงๆ นับจากนี้ไปประเทศไทยจะเดินตามรอยฮองกงเข้าสู่ความเสี่ยง พินาศทั้งแง่เศรษฐกิจและ
สังคม

กินลึกไปถึงสถาบันครอบครัว

พูดถึงนักการเมือง....บัดซบ!

ตอนมีอำนาจไม่คิดจะแก้รัฐธรรมนูญ หรือถ้าแก้ก็ทำเพื่อตัวเอง

พอหมดอำนาจ เอาแต่พละม จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อประชาธิปไตย
ถุย....!

ถ้าอยากจะทำกันจริง รอไม่นานหรืออีก ๒-๓ ปี เลือกตั้งใหม่ โควิดหมดพอดี เพื่อไทย-ก้าวไกล ชนะเลือกตั้ง
ได้เป็นรัฐบาล ก็เอาเลย รื้อเขียนทั้งฉบับ
แล้วอย่าลืมนะ วันนี้ไหนมีอบป้าหมายอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์
ถึงเวลานั้น ก็ลองดู....

ฝึกกาดหอม

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/73429>



นับบนึ่งแกัรรณ. - ความเคลื่อนไหวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เริ่มต้นชัดด้วยเสียงเห็นด้วยของสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลกับการแก้ไขมาตรา 256 เพื่อเริ่มต้นนับบนึ่ง คล้ายขานรับข้อเรียกร้องหนึ่งของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มเยาวชนที่ผุดขึ้นหลายจังหวัดและแสดงออกอย่างต่อเนื่องไม่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะยินดีด้วยหรือไม่ อย่างน้อยความเคลื่อนไหวนี้บ่งบอกว่าการมีกลไกรัฐสภาเป็นเรื่องสำคัญ การมีผู้แทนราษฎรหรือตัวแทนประชาชนเป็นเรื่องมีความหมาย ส่วนจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นหรือไม่ ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานความมุ่งมั่นและความจริงจังต่อไป

แม้การแก้ไขรัฐธรรมนูญย่อมใช้เวลา แต่ย่อมต้องมีกำหนดเวลาเพื่อบรรลุ เป้าหมายที่ชัดเจน

ตามข้อเสนอของสมาชิกพรรคการเมืองขณะนี้ คือให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อนำไปสู่การแก้ไขมาตรา 256 สำหรับการปลดล็อกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยใช้เสียงข้างมากของรัฐสภา และมีการลงประชามติจากประชาชน หลักเกณฑ์การเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตามมาตรา 256 ต้องใช้เสียงของส.ส.จำนวน 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ หรือประมาณ 100 คนสำหรับยื่นญัตติ

จำนวนดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่สมาชิกทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นตรงกัน

ขั้นตอนสำคัญต่อไปที่พรรคการเมืองหลายพรรคเห็นตรงกันก็คือการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่มาจากตัวแทนประชาชนทุกสาขาอาชีพ และมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทุกจังหวัดขณะที่ระยะเวลาในการร่าง เริ่มมีข้อเสนอแล้วเช่นกันว่า กระบวนการทั้งหมดไม่ควรเกิน 1 ปี เนื่องจากมีรัฐธรรมนูญต้นแบบเดิมอยู่แล้ว เพียงปรับเนื้อหาที่เป็นปัญหาและขัดแย้งกับแนวทางประชาธิปไตย ส่วนบททดสอบว่ารัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนใช้ได้หรือไม่คือการเลือกตั้งใหม่

ดังนั้นถ้าไม่เริ่มนับบนึ่งที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ อีกทางเลือกคือต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่อยู่ดี

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4637189

อำนาจอธิปไตยของใคร

5 ส.ค. 2563 05:01 น.



จากการติดตามความเคลื่อนไหว ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้ เห็นได้ชัดว่าฝ่ายที่ยึดโยงกับประชาชน ส่วนใหญ่ สนับสนุนการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็กลุ่มเยาวชน นักวิชาการ และ ส.ส. ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แม้แต่พรรค ภูมิใจไทยก็สนับสนุน ทั้งๆที่ไม่เคยแสดงท่าทีมาก่อน แต่อาจมีปัญหาคอขวดของรัฐที่ยังไม่ชัดเจน

คณะกรรมการการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย ค้าน มีมติให้แก้ไขมาตรา 256 ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการไขกุญแจดอกแรก เพื่อนำไปสู่การแก้ไขใน ประเด็นอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.ร.) ให้ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ คาดว่า กมธ.ศึกษา การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเสนอรายงานต่อสภาผู้แทน ราษฎรประมาณกลางเดือนกันยายน จากนั้นจะเสนอให้รัฐบาล ดำเนินการต่อไป มีคน 3 กลุ่มที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี หรือ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือ ส.ส.กับ ส.ว. 1 ใน 5 หรือประชาชน 5 หมื่นคนขึ้นไป แม้รัฐธรรมนูญจะเขียนไว้ชัดเจน ว่า “อำนาจอธิปไตยเป็น ของปวงชนชาวไทย” แต่ตามวิธีการแก้ไขตามรัฐธรรมนูญ 2560 ฝ่ายประชาชนฝ่ายเดียวไม่มีทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ ถ้าถูก ส.ว.เพียง 84 เสียงยับยั้ง ทั้งๆที่ไม่ได้มาจากประชาชน แต่มาจากหัวหน้า คสช.ที่มาจากการยึดอำนาจ

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สายทหาร เห็นว่าถ้าแก้ไขมาตรา 256 เพื่อให้มี ส.ส.ร. จะเป็นกระบวนการ ยืดยาวทำประชามติถึง 2 ครั้ง ครั้งละ 4 พันล้าน บาท และยืนยันว่า ส.ว.ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแก้ไข ถ้าอะไรที่ถึง เวลาต้องแก้และเชื่อว่าแก้ได้หลายประเด็น เช่น การเลือกนายกรัฐมนตรี ถ้ารัฐบาลกับ ส.ว.เห็นด้วย เป็นการยืนยันว่า ถ้าจะแก้ไขในเรื่องสำคัญๆที่ ส.ส.และประชาชนเรียกร้อง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล และ ส.ว. เช่น ประเด็น อำนาจของ ส.ว.ในการควบคุมการปฏิรูปประเทศ การเลือกนายกรัฐมนตรี แต่จะต้อง “ถึงเวลาต้องแก้” อาจหมายถึงว่า ขอเวลารวม 5 ปี เพื่อให้ ส.ว.เลือกนายคาทุกครึ่ง ตามบทเฉพาะกาล ถ้าจะให้ ส.ว.มีอำนาจพิเศษจนครบ 5 ปีก็ไม่ได้ ต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ทะเลาะกันเปล่าๆ เพราะถึงอย่างไรก็แก้ไขไม่ได้ถ้า ส.ว.ไม่ยินยอม อีกไม่กี่ปีบทเฉพาะกาลก็จะสิ้น ไป พร้อมกับสิ้นวาระของ ส.ว. แต่ถ้าจะแก้แค่วิธีการเลือกตั้ง ส.ส.ที่พิสดาร ส.ว.อาจยอมให้ผ่านได้ เรื่องนี้พิสูจน์ บทบัญญัติที่ว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย”.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1903368>

กรุงเทพธุรกิจ

'สะเดาะกุญแจ' ม.256 ปูทางแก้รัฐธรรมนูญ

5 สิงหาคม 2563



“สัญญาณ” แก่รัฐธรรมนูญ ณ เวลานี้เริ่มเห็นสัญญาณที่ใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะ เห็นได้ชัดจากท่าทีของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมล่าสุดที่ออกมาสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว ที่น่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้ในการประชุมรัฐสภาในสมัยหน้า

อย่างที่รู้กันว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถูกออกแบบมาให้สามารถแก้ไขได้ยาก แม้กระทั่ง “ปรมาจารย์” อย่าง “มีชัย ฤชุพันธุ์” ในฐานะผู้คุมที่มยกร่าง ยังเอ่ยปากในว่า “ต่อให้ฉีกแล้วไปร่างใหม่ 70 เปอร์เซนต์ ก็ต้องลอกจากรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะมันเป็นแพทเทิร์นของรัฐธรรมนูญ” ดังนั้นการที่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้คงอยู่ที่การ “สะเดาะกุญแจ” ดอกแรก นั่นคือ บทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 ซึ่งถูกออกแบบไว้แบบ “ซับซ้อนซ่อนเงื่อน”

ทั้งการใช้เสียงสนับสนุนจากส.ส.และส.ว. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้ง 2 สภา คือ 375 เสียงจาก 750 เสียง และในจำนวนนี้ต้องใช้เสียงส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง นอกจากนี้ในขั้นตอนการให้ความเห็นชอบในวาระสามจะต้องมีส.ส.จากพรรคที่ไม่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน

ไม่เพียงแค่นั้น ในมาตราเดียวกัน ยังมีอีก 1 ด้าน “ซูเปอร์ล็อก” นั่นคือ ขั้นตอนก่อนนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ให้สิทธิส.ส.หรือ ส.ว.หรือทั้งสองสภารวมกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของแต่ละสภาหรือทั้งสองสภารวมกันเข้าชื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐหรือไม่ หรือเป็นเรื่องที่ต้องทำประชามติก่อนหรือไม่

ทว่า หากอ่านบทบัญญัติข้างต้นอย่างละเอียดจะเห็นได้ชัดว่า การที่จะสะเดาะกุญแจดอกนี้ได้ ยังมีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญนั่นคือ เสียงจากสภาสูงคือส.ว. ซึ่งเวลานี้มีเสียงเร้าทางถามถึง “ความจริงใจ” ต่อการแก้ไขในครั้งนี้ว่ามีมากน้อยเพียงใด

ข้อนี้มีความเห็นมาจาก “อุดม รัฐอมฤต” อดีตโฆษกกรธ. ที่เสนอ 2 ทางออกนั่นคือ 1.ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)เพื่อยกร่างใหม่หมด ซึ่งต้องแก้มาตรา 256 และทำประชามติ กับ หรือ 2. การแก้รายมาตรา รายประเด็นที่ไม่จำเป็นต้องแก้มาตรา 256 แต่ใช้วิธีหารือกับ ส.ว. เพื่อกำหนดประเด็นแก้ไขให้เห็นพ้องต้องกัน

ปัญหาคือ เวลานี้ “ซีกรการเมือง” ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ดูเหมือนจะมีธงในประเด็น “อำนาจส.ว.” ซึ่งพวกเขามองว่า เป็นจุดสำคัญที่ทำให้รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยาก ดังนั้นหากเริ่มต้นด้วยการแก้ไขในมาตราดังกล่าวที่มีส่งผลให้อำนาจของส.ว.ตามที่ระบุไว้ลดลงตามไปด้วย คำถามที่ตามมาคือ ส.ว.จะเอาด้วยหรือไม่?

แม้จะรู้ดีอยู่แล้วว่า การจะให้ส.ว.มาร่วมมือด้วยแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ แต่ครั้งจะไม่แก้ในเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นสารตั้งต้น การจะแก้ในประเด็นอื่นๆย่อมเป็นไปได้ยากเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็น“ระบบเลือกตั้ง” ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้รับผลกระทบจากการคำนวณส.ส. ไปแบบเต็มๆชนิด“ไร้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์” แกนนำพรรคตงงานกันยกแผง ขณะที่บางพรรคได้ส.ส.ไปแบบสั้มหล่น

ดังนั้นการ “ชิงการเมือง” ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ออกมาแสดงท่าทีที่ดูเหมือนว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาที่เรียกร้องให้รัฐบาลและพล.อ.ประยุทธ์ประกาศ “ยุบสภา” แต่พุ่งเป้าไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นลำดับแรก เพราะพวกเขารู้ยู่เต็มอกว่า แม้ยุบสภาไปแต่ไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญ ผลออกมาก็เป็นเหมือนเดิม ดังนั้นจึงต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนแล้วค่อยยุบสภา!!

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892258>

จากคนใกล้ชิดใส่ซอง สู้คำพิพากษาใบเหลือง ที่สุดต้องเลือกตั้งซ่อม
5 ส.ค. 2563 06:35 น.



ใกล้ถึงวันลงคะแนนใช้สิทธิออกเสียงเข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งว่าง หรือก็คือ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.พรรคพลังประชาชน ส่วนสาเหตุที่ต้องเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ก็มาจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนที่สื่อว่าจะเป็นการทุจริตเลือกตั้งภายหลังประชุมกันแล้ว กกต.มีมติเสนอให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือให้ใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล จากนั้นยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าว

หลังผ่านขั้นตอนต่างๆ จบเสร็จสิ้น ศาลฎีกามีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือให้ใบเหลือง ส่วนสาเหตุก็มาจากกรณีบุคคลใกล้ชิดของ นายกรุงศรีวิไล ไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท แก่ประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 และหน้าซองมีการระบุชื่อ “กรุงศรีวิไล” นั่นเอง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ นายกรุงศรีวิไล เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1)

ที่สุด เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมากระบวนการก็ต้องเดินหน้าต่อไป ในเวลาต่อมา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้น จากนั้น กกต. กำหนดวันที่ 9 ส.ค. 2563 เป็นวันเลือกตั้งซ่อม และแม้ว่า นายกรุงศรีวิไล จะโดนใบเหลือง แต่ก็ยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ โดยการลงนามเลือกตั้งครั้งนี้มีคู่แข่งจากอีก 4 พรรคการเมือง คือ นายอิสราวุธ ฌ น่าน พรรคก้าวไกล, นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย, นายมานะ บุญนาค พรรคเสรีรวมไทย และ นายวราวุฒิ ทิมเมือง พรรคภราดรภาพ

ทางด้านประธาน กกต. ก็ออกมาเปรยว่าเลือกตั้งใหม่คราวนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้มากที่สุดกลับคืนมา เพราะครั้งก่อนมีความไม่สุจริตเกิดขึ้น จึงขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งเรื่องเข้ามาที่ กกต. หากพบความไม่โปร่งใส ... ส่วนผู้สมัครคนไหนจะเป็นฝ่ายชิงเก้าอี้ ส.ส.ตัวนี้ได้สำเร็จ ประชาชนจะเทคะแนนให้ใคร อดีต ส.ส.คนเก่า จะยังครองใจคนในพื้นที่ได้อย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหม หรือเก้าอี้ตัวนี้จะกลายเป็นของว่าที่ ส.ส.คนใหม่ คงต้องรอลุ้นผลคะแนนหลังการเลือกตั้ง.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1899987>

เลือกตั้งซ่อมเมืองปากน้ำ 2 ขั้วฝ่ายค้าน ขบเหลี่ยม จับตาสถานการณ์ท้องถิ่น



ประเดิมเลยงานแรก กับบทพิสูจน์ฝีมือและกินของ "แม่ทัพป้ายแดง" อย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชาชนคนใหม่ ในสนามเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ หลัง กกต.เคาะวันหย่อนบัตร อาทิตย์ที่ 9 ส.ค.นี้

สมรภูมินี้ น่าสนใจไม่น้อย ถือเป็นเป็นศึกห้ำหั่นระหว่างขั้วรัฐบาล ภายใต้ธง "พลังประชาชน" เจ้าของพื้นที่เดิม และขั้วฝ่ายค้าน 2 พรรค อย่าง "เพื่อไทย" และ "ก้าวไกล" ที่ช่วงหลังขบเหลี่ยมเนียนคมกันอยู่บ่อยๆ ถึงขั้นสาวไส้กันเองกลางสนามมาแล้ว โดยแชมป์เก่า "พลังประชาชน" จะส่ง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก หรือกรุงศรีวิไล แชมป์เก่ากลับไปป้องกันแชมป์อีกครั้ง หลังโดนพิษใบเหลืองเล่นงาน จากกรณีคนใกล้ชิดมอบพวงหรีด-ใส่ซองช่วยงานศพ

ขณะที่ "เพื่อไทย" จะส่ง นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ 3 สมัย ตั้งแต่ยุคไทยรักไทย (ทรท.) เรื่องอำนาจ หวัง "ล้างตา" ทำชิงพื้นที่คืน หลังจากเลือกตั้งใหญ่รอบที่แล้ว เข้าวินมาแค่อันดับ 2 เท่านั้น

ด้าน "ก้าวไกล" ร่างแปลง "อนาคตใหม่" พรรคคู่ขนาน "คณะก้าวหน้า" คราวนี้เปลี่ยนหมาก ส่งคนพื้นที่คาดมีลุ้นกว่า ให้ นายอิศราวุธ ณ น่าน ลงชิงชัย แทนหน้าเดิม นายตรัยวรรณ อิมใจ ซึ่งรอบที่แล้วเข้าวินมาเป็นอันดับ 3 และรอบนี้ไม่ผ่านการคัดเลือกจากพรรค จนเจ้าตัวต้องประกาศยุติบทบาท และรีไทร์ตัวเองหลังจากผิดหวัง

"เสี้ยมคอสเตอร์"

ถ้ามองตามรูปการณ์ฟากฝ่ายค้าน "เพื่อไทย" และ "ก้าวไกล" ถือเอาศึกครั้งนี้เป็น "ไฟต์ล้างตา" เพราะหากเปรียบเทียบคะแนนครั้งที่แล้ว "พลังประชาชน" เข้าวินปาดหน้า "เพื่อไทย" ไปกว่า 8 พันคะแนน และแข่งหน้า "อนาคตใหม่" แค่อันดับหนึ่งนิดๆ โดยผลเลือกตั้งใหญ่ ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 "พลังประชาชน" โยกแต้มไปเพียง 41,745 ส่วน "เพื่อไทย" ได้ 33,007 และ "อนาคตใหม่" คว่าไป 31,430

ถ้าวัดกันที่คะแนนดิบเพียวๆ จากการเลือกตั้งในรอบที่แล้ว เอาคะแนน 2 พรรคฝ่ายค้าน "เพื่อไทย-อนาคตใหม่" รวมกันจะมีกว่า 6 หมื่นคะแนน มากกว่า "พลังประชาชน" อยู่กว่า 2 หมื่นคะแนน คิดกันง่ายๆ หากศึกนี้ "ก้าวไกล" ยอมถอยปล่อย "เพื่อไทย" ล้างตา "พลังประชาชน" กันแบบเดียวๆ ก็อาจมีลุ้นทวงพื้นที่คืน เพราะชาวปากน้ำที่เบื่อรัฐบาล ยี่ปากเมื่อได้ยินชื่อ "พลังประชาชน" อาจหันมาเจอผู้สมัครทางเลือกเพียงคนเดียวจากขั้วฝ่ายค้าน ดังนั้นก็อาจเป็นไปได้ที่จะเทคะแนนให้ "เพื่อไทย" มีลุ้นหักด่านแชมป์เก่าเหมือนกัน แต่ความจริงศึกนี้ไม่ใช่ "พันธมิตร" เกื้อหนุน เพราะทั้ง 2 พรรค ต่างส่งผู้สมัครลงตัดแต้มกันเองทั้งคู่

"เจ้าแม่เมืองกรุง"

มองแล้วฝั่ง "เพื่อไทย" อาจมีเคื่อง "ก้าวไกล" อยู่ไม่น้อย เพราะภายใต้การนำของ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และ คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ก็คงอยากพิสูจน์ฝีมือให้คนในพรรคเห็น หลังจากสนามเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาปราศัยเรียบร้อยยับยั้งที่ "ขอนแก่น" และ "กำแพงเพชร" ซึ่งหากมองเกมภายในแล้ว ทั้ง นายสมพงษ์ และ คุณหญิงสุตารัตน์ ยังไม่ได้รับการยอมรับ จากคนในพรรคเท่าที่ควร ดังนั้นจึงอยากสร้างผลงาน "กู้หน้า" เพิ่มเรตราคาให้ตัวเองบ้าง

"ก้าวไกล" หวังหักด่านปากกาเขียน

ด้าน "ก้าวไกล" ภายใต้การนำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคคนหนุ่ม ก็ดูฮึกเหิมตามประกาศนุ้มนุ่ม-สาว มาคราวนี้ฟันไกลหน่อย แอบลั่นหักด่าน 2 พรรคใหญ่ หลังจากฟังเสียงสัมภาษณ์ในวันจับเบอร์เลือกตั้งซ่อมสนามปากน้ำ เมื่อ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ดูมั่นอกมั่นใจ หวังถึงขั้นปักธงยึดเมืองปากน้ำเพิ่มอีก 1 เก้าอี้

ข้ามมาดูกันที่สนามเลือกตั้งท้องถิ่นกันบ้าง หลังจากผู้มีอำนาจส่งสัญญาณแว่วๆ เริ่มที่ค่าย "เพื่อไทย" มีกระแสข่าวเตรียมวางโครงสร้างพรรคใหม่ เพื่อรักษาแบรนด์เอาไว้ เพราะประชาชนฐานรากรู้จักพรรค "เพื่อไทย" มากกว่าพรรคที่เล็งจะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยให้จับตาดูว่ายังมีที่ว่างให้คนพ่ายศึก คอนโทรลลูกพรรคอีกหรือไม่ ซึ่งระยะหลังเกิดคำถามถึงความกลมเกลียวที่ นายสมพงษ์ และ คุณหญิงสุตารัตน์ พยายามโชว์ให้สังคมเห็น จึงเป็นแค่หน้าฉากที่ปกปิดความจริงไม่มิด และเสี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบสนามเลือกตั้งท้องถิ่น

"คณะก้าวหน้า" ลุยปักธง อปท.

ข้ามมาที่ทีมงาน "คณะก้าวหน้า" ที่มี "นายธนธร จีรังเรืองกิจ" และ "นายปิยบุตร แสงกนกกุล" ถือธงนำทัพต่างเดินเครื่องเปิดพลอร์กันตั้งแต่ไก่โห่ จัดโรดโชว์ทั่วทุกภาค ขายของเต็มที เปิดเกมรุกหวังตีหัวเมือง ตจว. ตั้งแต่ฟ้าไม่สาบ ส่วนสนามท้องถิ่นเมืองหลวง ปล่อยมือให้ "ก้าวไกล" ของ "หนุ่มพิธา" เป็นตัวเอก ช่วยกันเดินเกมยุทธศาสตร์ "ชนบทล้อมเมือง" หวังปักธงเป็นแรงหนุนให้การเมืองระดับชาติของกลุ่มตัวเองเข้มแข็งขึ้น

แต่ความจริง แนวทางการต่อสู้ในสนามท้องถิ่นของทั้ง 2 ฝ่าย คงจะไม่เหมือนเวทีระดับชาติ เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่น หากพรรคฝ่ายค้านจะห้าห้ากันเอง ในการส่งผู้แทนเพียงคนเดียว จำเป็นอย่างยิ่งที่อีกฝ่ายจะต้องสร้างความโดดเด่นให้มากกว่าอีกฝ่าย ไม่เช่นนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างเล่น ก็อาจเปลืองพลังฝ่ายตรงข้ามได้ ดังนั้น "เพื่อไทย" และ "ทีมงานไพร่ห้าหมื่นล้าน" ซึ่งมีคะแนนสูสีกันในหลายพื้นที่ เชื่อว่าตอนนี้การตัดสินใจฟันหาตัวผู้สมัครของทั้ง 2 ฝ่าย อาจจะต้องมีการพูดคุยตกลงกัน เพื่อไม่ให้เกิดการตัดคะแนนกันเอง ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดทางอุดมการณ์ของทั้ง 2 ขั้ว

"จับตาดู" หลังจับศึกเลือกตั้งซ่อมเมืองปากน้ำ การ "ขบเหลี่ยม" ของ 2 ขั้วฝ่ายค้าน จะมีให้เห็นในสนามท้องถิ่นหรือไม่.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/local/1901727>

เกมเปิดระบายแรงดัน

5 ส.ค. 2563 05:04 น.



มือบแฮมทาโร่ มาถึงมือบแฮร์รี่ พอตเตอร์ เราผู้ชมทางบ้านติดตามคุณต่อไป

มุกการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ของแนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา “เยาวชนปลดแอก” ที่เปิดปฏิบัติการเชิงกระแสมวลชนเอาล้อเอาเถิดกับฝ่ายความมั่นคง

ชักร้อยกับขุมข่ายอำนาจ 3 ป. กลายเป็นมีดปลายแหลมจ่อคอหอย “บิ๊กตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ที่เจอมรสุมกระหน่ำตั้งลำไม่ติด วิถีชีวิตย้อนวิถีชีวิตประจำวันตามจังหวะการเคลื่อนไหวดวงดาวที่โหราทุกสำนักให้จับตาการเปลี่ยนแปลงใหญ่ตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงปลายปี 2563

ตามเงื่อนไขสถานการณ์ “ขาลง” เร่งเครื่องขีดหัวไม่ขึ้น ปรับ ครม.ใหม่ ชุดเรตตั้งแหย่กว่าเดิม โพลกดดันเปลี่ยนรัฐบาล เศรษฐกิจเก็บกระตุกลอยอังคาร โดนการเมืองเนาทำลายล้างความเชื่อมั่นนักลงทุนไม่เหลือ หวังดวงตกยังมาเจอโปะแตก คดี “บอส อยู่วิทยา” ฟุ้งชนวินาศสันตะโร ประจานความล้มเหลว “ดีลปฏิรูป” ตอกย้ำความ

เหลื่อมล้ำชนชั้น คนรวย คนจน แฉมั่วฉาวรายวันประจานความหย่อนยานของผู้รักษากฎหมาย ล่าสุดยิ่งกันตายเกลื่อนคาบ่อนกลางกรุงย่านพระราม 3 ย้อนคอหอยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ประกาศยุคนี้ ไร้บ่อน ไร้ธุรกิจใต้ดิน สืบสาวไปเป็นของเสียตั้งอักษรย่อตัวเดิมๆ โยงเอี่ยวนายตำรวจใหญ่ ลากไปนิ้วเนียบกับบิกในรัฐบาล ยิ่งเติมหัวเชื้อมือบไม่ทนขุมข่ายอำนาจ 3 ป.

กระแสไล่จุดติดแฟลชม็อบลามทั่วเมือง โปรโมชันรัฐธรรมนูญ ไม่แน่ว่าจะพอค่าซื้อเวลาหรือไม่ แต่ก่อนอื่นเลย ว่ากันตามหน้างาน ณ เบื้องต้นตามเหลี่ยมยุทธศาสตร์ที่ “บิ๊กตุ๋” ในฐานะฝ่ายกุมเกมอำนาจจะต้องพยายามประคองแรงกระแทกที่พุ่งเข้าใส่จนหายใจไม่ทัน มันยังมีช่องระบายแรงดัน นั่นคือการเปิดคิวเลือกตั้งท้องถิ่น สลับฉากเปลี่ยนกระแส พรางแรงเสียดทานเกมการเมืองนอกสภาที่กำลังโศกโศกเดือด ล้อตามจังหวะการขยับของ “นักเลือกตั้งอาชีพ” ปักหมุดยุทธศาสตร์ยึด “ผู้ว่าฯกทม.” กับปรากฏการณ์ล้อกันเองในพรรคเพื่อไทย ปฏิบัติการโยนชื่อ “เจ๊หน้อย” คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ุ เจ้าแม่เมืองกรุง เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทย สวมเสื้อยี่ห้อ “ทักษิณ” ซิงเกิ้ลเบอร์หนึ่งเสาชิงช้า ในอารมณ์สวนทางมุกอวยที่เจ้าแม่เมืองกรุงถึงกับสะดุ้งสุดตัว เพราะมันคือการ “ลดเกรด” แคนดิเดตบุญชีนายกฯพรรคเพื่อไทย จากลูนเบอร์หนึ่งทำเนียบรัฐบาลไปลุยสนามเล็ก ลูนเบอร์หนึ่งทำเนียบเสาชิงช้า นั่นไม่เท่ากับ แพ้ซ้ำหมดราคา โดยรูปเกมที่บ่อนไม่กล้าตั้งราคาต่อ กลัวมีแต่คนแย่งกันรอง ชื่อ “เจ๊หน้อย” ลุยสนามผู้ว่าฯกทม.เสี่ยงเป็นปุยมากกว่า เรื่องของเรื่อง มันโยงกับรายการเตะตัดขาในพรรคเพื่อไทย เหลี่ยมขบตาปลาระหว่างนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรค กับ “เจ๊หน้อย” ที่จัดฉากจูบปากกันเป็นลิบริบอบ จูนยังงี้ก็ไม่ติด

ตามรูปการณถึงจุด “โลละ” เจ้าแม่เมืองกรุง ส่งไปตายในสนาม กทม. สอเค้าสะท้อนไปถึง “รัฐมนตรีแกร่งสุดในปฐพี” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แคนดิเดตนายกฯบัญชีพรรคเพื่อไทย เจอทีม “เจ็ห์น้อย”ไล่บี้ทวงบุญคุณ มัดคอให้ลงชิงผู้ว่า กทม.ในนามพรรคเพื่อไทย “ชัชชาติ” พานโดนแรงเหวี่ยง สะเทือนสถานะผู้สมัครอิสระ ทีมดูใบ “ตัดแต้ม” กันเองตั้งแต่ยังไม่ลงสนาม

ตามเกมน่าจะเข้าเหลี่ยมยี่ห้อ “พลังประชารัฐ” แชมป์เมืองกรุง ยึด ส.ส.มากสุดในการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา ได้จิ้งหะคู่แข่งสะตูดขาตัวเองหัวคะมา ประกอบกับที่เด็ดที่กลบไตกันไว้ แ่ววๆชื่อของ “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ที่กำลังจะเกษียณในเดือนกันยายนนี้ จิ้งหะพอดีกับการหางานใหม่ อาศัยแต้มอดีตเบอร์หนึ่งสีกาที่มากบารมี ผู้กว้างขวางทุกแวดวงเป็นตัวช่วย ถ้าไม่บังเอิญการปฏิรูปในค่ายพลังประชารัฐ มีชื่อของ “บิ๊กป้อม” พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ขึ้นแทนหัวหน้าพรรค ภาพพชร.หักมุม กลายเป็นดงเสือ ชุมนุมสิงห์ “บิ๊กแป๊ะ” เองก็คงคิดหนัก จะไหวมั๊ย ทั้งหมดทั้งปวง แต้มบวกก็ไหลไปกองที่พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้าของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ที่ได้แรงหนุนจากชนชั้นกลาง แถมแรงส่งจากการเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา รอจิ้งหะเปิดไฟที่แฉมๆวงในชื่อของ “ดีออกเตอร์เอ้” นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มือบริหารรุ่นใหม่ คนเก่ง คนดัง โพรมสวด ตรงสเปก ตัวแทนสะท้อนพลังคนรุ่นใหม่.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1903697>

E-DUANG : จู๊ดร่อน เลือกลง สมุทรปราการ ก้าวหน้า ประธานพลัง ก้าวไกล
วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563



ทำไมคณะก้าวหน้าจึงพุ่งเป้าไปยังการเลือกตั้งนายกอบจ. การเลือกตั้งเทศบาล และการเลือกตั้งนายก อบต.ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการอย่างเป็นพิเศษ ไม่เพียงแต่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะลงไปในพื้นที่ หากกระทั่ง นายปิยบุตร แสงกนกกุล ก็ร่วมเดินทางไปด้วย

อย่าได้แปลกที่ทั้ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ได้ลงเดินตลาดพบกับแม่ค้าโดย มี น.ส.พรณิการ์ วานิช เป็นผู้ดำเนินรายการตามความถนัด จากนั้นยังนัดพบกับมวลชนในพื้นที่สมุทรปราการรายยาว ถึงความจำเป็นต้องทวงคืนอำนาจมามอบให้กับชาวปากน้ำผ่านกระบวนการเลือกตั้งระดับ”ท้องถิ่น” คำตอบอาจเพราะ คณะก้าวหน้าถือว่า การเลือกตั้งระดับ”ท้องถิ่น” คือยุทธศาสตร์สำคัญ แต่ที่มากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นยังเป็นการเสริมเติม บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ

นั่นคือสมรภูมิเฉพาะหน้าที่พรรคก้าวไกลจะต้องต่อสู้กับพรรคพลังประชารัฐและแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทย

หากดูการประสานพลังระหว่างคณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลในกระบวนการเลือกตั้งซ่อมที่ เขต 5 สมุทรปราการแล้วเด่นชัดว่าเป้าหมายอย่างแท้จริงคืออะไร เป็นผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ คือ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ซึ่งเป็นอดีตส.ส.ในเขตนี้นั่นเอง ไม่ว่าจะมองจากฐานข้อมูลของพรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะมองจาก ฐานข้อมูลของ คณะก้าวหน้า เด่นชัดว่ามองทะลุจากตัว นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ไปยังแบ็คตัวจริงเสียงจริงเด่นชัด นั่นก็คือ ผู้สมัครของพรรคก้าวไกลมีได้ต่อสู้กับ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก หากแต่กำลังต่อสู้กับบ้านใหญ่”อศวเหม” เพราะนี่คือขุมกำลังอย่างแท้จริงของพรรคพลังประชารัฐ *จะโค่น นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ก็ต้องโค่น”อศวเหม”*

จากนี้จึงเด่นชัด ไม่ว่าจะมองไปยังการเลือกตั้งซ่อมที่ เขต 5 ไม่ว่าจะมองไปยังการเลือกตั้งระดับ”ท้องถิ่น” ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าว่าในทางการเมืองจะแยกมิตร แยกศัตรูอย่างไร เดิมทีพื้นที่สมุทรปราการอาจแบ่งแยกเด่นชัดระดับชาติเป็นของพรรคเพื่อไทย ระดับท้องถิ่นเป็นของ”บ้านใหญ่” *มีความจำเป็นที่ทั้งคณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกลจะต้องประสานพลังเป็นหนึ่งเดียวทั้งท้องถิ่นและระดับชาติ*

อ้างอิง : https://www.matchonweekly.com/e-daung/article_332615



แหวดวง รอบกรุง

แหวดวงรอบกรุง ประจำวันที่ 5 สิงหาคม....● พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปิดจ๊อบเรียบร้อยแล้วในการ ปรับ ปรุง. เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ...ดังนั้น คงไม่ต้องมากดดันอะไรกันอีก รอคุณโปรดเกล้าฯ รายชื่อ คุม.ใหม่ จะออกมาอย่างไร...งานนี้เรียบร้อย โรงเรียน “ลุงตู่”.....● เดินหน้าทำความเข้าใจ...อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน”...ในพิธีมี รัชชชัย เทอดเผ่าไทย, เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กกต. พ.ศ.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ประยูร รัตนเสถียรย์ อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ อภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมลงนาม.....● แนวทางกระตุ้น เศรษฐกิจไทย หลังวิกฤติ โควิด-19 คงจะมีแต่ ภาคท่องเที่ยว ที่จะช่วยกระจายเม็ดเงิน